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ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ผู้มาประชุม 
1. นางพรธิพา    ไชยรัตน์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. นายธนพล     โอฆะพนม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 1 
3. นายอาคม    เฉลิมแสน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 2 
4. นายณัฏฐ์วัฒน์    จีนภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
5. นางสาวจุฑาพร    เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
6. นางสาวจุรีภรณ์    เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
7. นายพีรพงศ์     จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
8. นางลัคนา  พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เสลภูมิ 
9. นางกล่อมจิต  นาเมืองรักษ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เสลภูมิ 
10. นางศศิธร     พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เสลภูมิ 
11. นายวสันต์     อึ้งเจริญธนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ 
12. นายเจษฎา    แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.สุวรรณภูมิ 
13. นายกิติศักดิ์    เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.โพนทอง 
14. นางนันทพร    สิริปัญจโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.โพนทอง 
15. นายสุราช     แวงอุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง 
16. นางพิมพ์วรีย์  สินธุไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เกษตรวิสัย 
17. นายบุญเลิศ    อุดหนุน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เกษตรวิสัย 
18. นายคำสี    สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.จตุรพักตรพิมาน 

19. นายสุนทร    วงค์ศรีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.จตุรพักตรพิมาน 

20. นายอรุณ     ชัฏพลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.อาจสามารถ 

21. นายถาวร     ตรีบุญเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.อาจสามารถ 
22. นายคม     กนกนภากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.พนมไพร 

23. นางนราภรณ์    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.ธวัชบุรี 
24. นายจักรกริช    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.ธวัชบุรี 
25. นางสาวดาราณี    ศรีดารา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.หนองพอก 
26. นายแทนรัฐ    สุจารี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.หนองพอก 
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27. นายตุลธร    ขามช่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย 
28. นางนวรัตน์    พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ 
29. ว่าท่ี ร.ต.รัฐกร    จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ 
30. นายประไพ    ศรีสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทราย 
31. นางสาววสกมล    อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ 
32. นายวรการ    กมลเลิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองฮี 
33. นายอนุชิต    ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง 
34. นายภูชิต    ถนัดค้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมยวดี 
35. นายสังเวียน  วระไวย ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 
ผู้ลาประชุม 
1. นายภัทรพล    ศรีประสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.สุวรรณภูมิ 
2. นายธีระศักดิ์    ปินะกาสัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เกษตรวิสัย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางภาคินัย  เฉลิมแสน (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นายเจริญ  สิทธิ์ประภากูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
4. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
5. นายสุวัฒน์  ปัตตพัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
6. นายศราวุธ  คงเพชร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
7. นายทรงศักดิ ์  เลิศลำหวาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
8. นายคุณาวุฒิ     ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
9. นายภคพล     กันทรกิจโกศล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
10. นางสิริจรรยา ตันทอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11. นางศิริกมล  ค้อชากุล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
12. จ่าเอกอภิชาติ โคเวียง  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
13. นายโกเมศ  วารสิทธิ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
14. นางสาวอิชยา   วงศ์กันยา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
15. นายทรงยศ    วรรณทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
16. นายทรงศักดิ ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
17. นางสาวอภิสราวรรนธ์ คำวัฒน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
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18. นางชนิดา  เพชรโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
19. นายสฤษด์ิ  สัตนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 
20. นายธรรมวัจน์    วิลัยพิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด 
21. นางสาวสุชญา อุตรมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 
22. นายธนภัทร  วันทาพงษ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 
23. นายเชวง    บุรีวัฒน ์ ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.จังหวัดร้อยเอ็ด 
24. นายอินทนนท์   อินทนพ  ประธาน กปอ.เมืองร้อยเอ็ด 
25. นายอำนาจ    แก้วพิลา  ประธาน กปอ.เกษตรวิสัย 
26. นายพละ    พลวุฒิ  ประธาน กปอ.จตุรพักตรพิมาน 
27. นายวีระพันธ์    หันชะนา ประธาน กปอ.ธวัชชัย 
28. นายยุทธนา  โยชน์เมืองไพร (แทน) ประธาน กปอ.โพนทอง 
29. นายสัมฤทธิ์    ศรีประทุม ประธาน กปอ.โพธิ์ชัย 
30. นางจันทร์ฉาย    เรืองบุญ  ประธาน กปอ.หนองพอก 
31. นายเฉลิมชัย    คำสุเรส  ประธาน กปอ.เสลภูมิ 
32. พันจ่าเอก กิตติศักด์ิ   วงษ์แสน ประธาน กปอ.สุวรรณภูมิ 
33. นางเพ็ญศรี    สุดชา  ประธาน กปอ.เมืองสรวง 
34. นายจะเด็ด    ศรีน้อย  ประธาน กปอ.โพนทราย 
35. นายจิตกร  ภูษาแก้ว (แทน) ประธาน กปอ.อาจสามารถ 
36. นายเมธาสิทธิ์   บุญบุ้งทอง ประธาน กปอ.เมยวดี 
37. นายพิทักษ์   โทนหงสา ประธาน กปอ.ศรีสมเด็จ 
38. นายเจษฎาวุฒิ    บุญทา  ประธาน กปอ.เชียงขวัญ 
39. นางรจนา  หลวงสนาม (แทน) ประธาน กปอ.หนองฮ ี
40. นายชัยวาลย์  น้อยสุวรรณนา (แทน) ประธาน กปอ.ทุ่งเขาหลวง 
41. นางเพ็ญศร ี  เฉวียงหงษ ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
42. นายพจน์  อาจหนองหว้า หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
43. นางพชรพร  สุขรัตน์  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
44. นางสาคร  แวงวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
45. นางปราณี  ชัยมานะพร รกน.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
46. นางสาวขวัญดาว วรนาม  รกน.หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
47. นางสาวสุดารัตน์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
48. นายยุทธทิวา  นาเมือง  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
49. นางสาวมยุรี  หงษ์อุดร รกน.หัวหน้าฝ่ายสิถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
50. นายธีรพันธ ์  วงศ์กาไสย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
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51. นางสมปอง  ฤทธิ์ทรงเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
52. นางสุวภัทร  บรรพกลม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
53. นางสาวนทิตา พูลเกษม หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
54. นางสาวปัทมนันท์    จันโทภาส หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและและทรัพย์สิน 
55. นางนัยนา  แก้วพะเนาว ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
56. นายสัญญา  อัมพันธ ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
57. นายประดิษฐ์  รัตนเจริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
58. นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
59. นางลัดดาวัลย์ วินทะสมบัติ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
60. นายศิริ  สุริโย  รกน.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
61. นางคำกอง  ปามา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
62. นางสขิลา  นิสีดา  รกน.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
63. นางละอองดาว ตรีทศ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
64. นางมรกต  ลาวช่าง  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
65. นายพิสิษฐ์  แสนมนตรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
66. ว่าท่ี ร.อ.ธีรพล ธิติเมธาวัฒน ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
67. นางพิกุล  เดชทิศ  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
68. นางสิริกร  ชาชิโย  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
69. นางสาวมุทิตา แตงจันทึก นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
70. นางสาวพชรธรณ์ อุ่นอินทร ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
71. นางวิไล  โคตะยันต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
72. นางสาวสุรัสวดี ศรีหย่อง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
73. นายปฐมพงศ์ ถวิลไพร  ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
74. นายเจษฎา  หลักคำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มาพร้อมกันที่ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็น 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที ่ 1 ประจำปี  
พ.ศ. 2567 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด บัดนี้องค์ประชุมครบแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชา 
พระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ ขอเรียนเชิญครับ 
-  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที ่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567 และกำหนดให้
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์  2567 เป็นวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และแก้ไขเพิ่มเติม จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. 2567 มีกำหนด 45 วัน ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป จึงประกาศ
มาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 29 มกราคม 2567 ลงช่ือ พรธิพา  ไชยรัตน์ นางพรธิพา  
ไชยรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
- วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที ่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2567 วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งได้จัดระเบียบวาระการประชุม 10 ระเบียบวาระ 
ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (เงินเหลือจ่าย) ระเบียบวาระ 
ท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ (แผนงานริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ) ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบวาระที ่ 8 เร ื ่อง รายงานผล 
การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบวาระที่ 9 
เรื่อง การกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 และ
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สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 ระเบียบวาระที่ 10 เรื ่อง อื ่น ๆ ตรวจถูกต้องแล้ว  
นางพรธิพา ไชยรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตัวแทนท่านท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านผู้อำนวยการ 
รพ.สต.ทุกท่าน ท่านผู้อำนวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันท่ี 7 
กุมภาพันธ์ 2567 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะคะ 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม เร่ืองที่ 1 แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2567 ด้วยนายกองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น  
ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงเรียนมา 
เพื่อทราบรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
ทุกท่านแล้ว เรื ่องที่ 2 วันนี้มีสมาชิกสภาที่ลาประชุม ดังนี้ 1) นายภัทรพล  ศรีประสาร และ  
2) นายธีระศักดิ์  ปินะกาสัง 

ที่ประชุม รับทราบ  
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประธานสภาฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวสิามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 

ประจำปี พ.ศ. 2567 วันท่ี 18 มกราคม 2567 เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 
นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีเคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล อ่อนประทุม เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันท่ี 18 มกราคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการได้
ตรวจและส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านเป็น  
ที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม  
ก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ หากไม่มีการแก้ไขขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
รับรองรายงานการประชุมด้วยค่ะ  
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ประธานสภาฯ ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันท่ี 
18 มกราคม 2567 เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพลค่ะ 

นายธนพล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ในระเบียบวาระนี้ เป็นการรับรองรายงาการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวสิามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 
วันที่ 18 มกราคม 2567 ท่ีผ่านมา ซึ่งในวาระอื่น ๆ ผมได้อภิปรายในหน้าท่ี 20 – 23 เป็นประเด็น 
ที่นำเสนอต่อคณะผู้บริหาร ประเด็นแรกก็คือ เรื ่องเกี ่ยวกับขวัญกำลังใจผู้เกษียณอายุราชการ
เกี่ยวกับปัญหาท่ีได้รับ ผมลงพื้นท่ีได้รับปัญหา ประเด็นท่ี 2 เรื่องค่าตอบแทนของ รพ.สต. เรื่อง ฉ.11 
ประเด็นท่ี 3 เรื่อง อัตรากำลัง และประเด็นสุดท้าย คือ เกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งในหน้า 22 บรรทัด
ที่ 24 ซึ่งเนื ้อความถ้าหากตัดตอน มันเป็นช่วงต่อเนื่องกันมา จากบรรทัดที่ 23 ประการที่ 4  
การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 
ยังใช้วัสดุครุภัณฑ์ตามสุขภาพ ถ้าเป็นคำว่า ตามสุขภาพจะเป็นคำที่ไม่ลงตัวตามเจตนาที่ผมได้
อภิปรายคือ ตามสภาพท่ีเป็นอยู่เดิมนะครับ จึงขอแก้ไขต่อสภาแห่งนี้นะครับ ขอแก้ไขเป็น ประการ
ที่ 4 การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบลยังใช้วัสดุครุภัณฑ์ตามสภาพ ขอแก้ไขครับ ขอบคุณครับ  

 ประธานสภาฯ ท่านธนพลขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 22 บรรทัดท่ี 24 ประการท่ี 4 การพัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลยังใช้วัสดุครุภัณฑ์ตาม
สุขภาพ ขอแก้ไขเป็น ประการที ่ 4 การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล คือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลยังใช้วัสดุครุภัณฑ์ตามสภาพ ประธานสภาจะขอถามมติ
จากที่ประชุมนะคะ ซึ่งท่านธนพลขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
2567 สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขถ้อยคำตามท่ีท่านธนพลเสนอ กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภา
ท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไขถ้อยคำตามที่ท่านธนพลเสนอ กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขถ้อยคำตามท่ีท่านธนพลเสนอนะคะ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไข  34       เสียง 
  ไม่เห็นชอบให้แก้ไข  - เสียง 
  งดออกเสียง   - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขถ้อยคำตามท่ีท่านธนพลเสนอ 
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมอีกไหมค่ะ เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มี
สมาชิกท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมจะขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมนะคะ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 18 มกราคม 
2567 กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่รับรองรายงาน  
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การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี  
พ.ศ. 2567 วันที่ 18 มกราคม 2567 กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั ้งที ่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2567 วันท่ี 18 มกราคม 2567 

มติที่ประชุม รับรอง  34       เสียง 
  ไม่รับรอง  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันท่ี 18 มกราคม 2567 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
2566 (เงินเหลือจ่าย) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ  

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินเหลือจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินเหลือจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามความในข้อ 30 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เงินเหลือจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากได้สืบราคาตาม
ท้องตลาดแล้ว พบว่าคุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังกล่าว ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่สามารถ
ดำเนินการจัดซื้อได้ รายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม 
1. กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 264,310 บาท ประกอบด้วย 

1.1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ชนิดเปล่ียนเลนส์ได้ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 89,990 บาท 
- ขนาดเซนเซอร์รับภาพ Full Frame 
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- ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 30 MP 
- ความไวแสง 100-51200 (expandable to ISO 50-204800) 
- ถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 8 ภาพ ต่อวินาที 
- ความเร็วชัตเตอร์ 30 วินาที -1/8000 วินาที 
- จอแอลซีดีขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
- สามารถปรับแต่ง RAW file และบันทึกเป็น JPEG file โดยตัวกล้องได้ 

1.2 เลนส์ซูมความยาวโฟกัส 24-70 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน ๆ ละ 74,530 บาท 
- ระยะโฟกัส 24-70 มิลลิเมตร 
- รูรับแสงกว้างสุด f/2.8 
- รูรับแสงแคบท่ีสุด f/22 
- ระยะโฟกัสต่ำสุด 38 เซนติเมตร 
- อัตราการขยายสูงสุด 0.24X 
- ระบบป้องกันการส่ัน (Image Stabilizer) No 
- ขนาดฟิลเตอร์ 82 มิลลิเมตร 

1.3 เลนส์ซูมความยาวโฟกัส 70-200 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน ๆ ละ 90,990 บาท 
- ระยะโฟกัส 7-200 มิลลิเมตร 
- รูรับแสงกว้างสุด f/2.8 
- รูรับแสงแคบท่ีสุด f/22 
- ระยะโฟกัสต่ำสุด 96 เซนติเมตร 
- อัตราการขยายสูงสุด 0.25x 
- ระบบป้องกันการส่ัน (Optical Steady Shot) 
- ขนาดฟิลเตอร์ 77 มิลลิเมตร 

1.4 แฟลชสำหรับกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 อัน ๆ ละ 7,000 บาท 
- ครอบคลุมการใช้งานระยะ 24 – 105 มิลลิเมตร 
- หัวแฟลชสามารถปรับทิศทางของแสงแฟลชได้ 

1.5 เมมโมรี่การ์ดแบบ SD จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 1,800 บาท 
- ความจุไม่น้อยกว่า 128 GB 
- ความเร็วในการอ่านข้อมูลไม่น้อยกว่า 160 MB/วินาที 
- ความเร็วในการบันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 90 MB/วินาที 

3. อากาศยานควบคุมระยะไกล (โดรนถ่ายภาพมุมสูง) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 60,000 บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 

- อากาศยานแบบหลายใบพัด มีจำนวนใบพัดไม่น้อยกว่า 4 ใบพัด 
- ความละเอียดในการถ่ายภาพไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล RAW FILE DNG 
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- บันทึกวีดิโอความคมชัดระดับ 4 K 
- รองรับระบบส่งข้อมูลภาพหรือวีดิโอแบบเรียลไทม์ 
- มีระบบเซนเซอร์กันชน 
- สามารถบินได้ไกลไม่ต่ำกว่า 5 กิโลเมตร 
- มีแบตเตอรี่สามารถรองรับการปฏิบัติงานทำการบินได้ไม่ต่ำกว่า 20 นาที/ก้อน 
- สามารถวาดเส้นทางการบินบนจอมอนิเตอร์ท่ีใช้ควบคุมแล้วส่ังให้บินตามเส้นทาง 
  ท่ีกำหนดได้ 
- สามารถระบุตัวตน แล้วให้โดรนบินตามไปเองได้ 
- สามารถให้กล้องจับภาพวัตถุแล้วเข้าหาหรือบินออกจากวัตถุนั้นเองได้ 
- สามารถบินกลับมาท่ีจุดเดิมได้เองโดยไม่ชนส่ิงกัดขวาง 
- มีซอฟแวร์แบบรหัสปิด หรือซอฟแวร์ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
- มีเอกสารกำกับและคู่มือการใช้งานโดยละเอียด 
- จอมอนิเตอร์หรือรีโมท 
- หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 นิ้ว 
- หน่วยประมวลผลความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 
- แบตเตอร์รี่มีขนาดไม่น้อยกว่า 3,400 mAh 
- มีหน่วยความจำภายในไม่น้อยกว่า 8 กิ๊กกะไบต์ และสามารถเพิ่มหน่วยความจำได้รองรับ 
  การใช้งานอินเตอร์เน็ต 
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด 
  และมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

ข้อความใหม่ 
1. กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 264,310 บาท ประกอบด้วย 

1.1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ชนิดเปล่ียนเลนส์ได้ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 63,600 บาท 
- ขนาดเซนเซอร์รับภาพ Full Frame 
- ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 
- สามารถบันทึกภาพนิ่งได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ภาพต่อวินาที 
- ความเร็วชัตเตอร์ 1/8000 วินาที 
- มีจอ LCD Touch screen ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
- สามารถบันทึกภาพนิ่งเป็นรูปแบบไฟล์ไม่น้อยกว่า รูปแบบ jpeg ไฟล์, raw ไฟล์ 

1.2 เลนส์ซูมความยาวโฟกัสไม่น้อยกว่า 24-100 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน ๆ ละ 39,110 บาท 
- ช่วงทางยาวโฟกัสไม่น้อยกว่า 24-100 มิลลิเมตร 
- ค่ารูรับแสงกว้างสุดไม่น้อยกว่าท่ี f/4 
- ค่ารูรับแสงแคบสุดไม่น้อยกว่า f/22 
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- ระยะโฟกัสต่ำสุดไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร 
- เส้นผ่านศูนย์กลางฟิลเตอร์ไม่น้อยกว่า 77 มิลลิเมตร 

1.3 เลนส์ซูมความยาวโฟกัสไม่น้อยกว่า 70-200 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน ๆ ละ 90,000 บาท 
- ช่วงทางยาวโฟกัสไม่น้อยกว่า 70-200 มิลลิเมตร 
- ค่ารูรับแสงกว้างสุดไม่น้อยกว่าท่ี f/2.8 
- ค่ารูรับแสงแคบสุดไม่น้อยกว่า f/22 
- ระยะโฟกัสต่ำสุดไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 
- เส้นผ่านศูนย์กลางฟิลเตอร์ไม่น้อยกว่า 77 มิลลิเมตร 

1.4 แฟลชสำหรับกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 อัน ๆ ละ 6,500 บาท 
- สามารถใช้ช่วงทางยาวโฟกัสได้ไม่น้อยกว่า 24 – 105 มิลลิเมตร 
- หัวแฟลชสามารถปรับทิศทางของแสงแฟลชได้ 

1.5 เมมโมรี่การ์ดแบบ SD จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 1,500 บาท 
- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 128 GB 
- ความเร็วในการอ่านข้อมูลไม่น้อยกว่า 160 MB/วินาที 
- ความเร็วในการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 90 MB/วินาที 

3. อากาศยานควบคุมระยะไกล (โดรนถ่ายภาพมุมสูง) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 60,000 บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 

- อากาศยานแบบหลายใบพัด มีจำนวนใบพัดไม่น้อยกว่า 4 ใบพัด 
- ความละเอียดในการบันทึกภาพไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 
- สามารถบันทึกภาพนิ่งเป็นรูปแบบไฟล์ไม่น้อยกว่ารูปแบบ jpeg หรือ jpg ไฟล์, raw ไฟล์ 
- ความละเอียดในการบันทึกภาพเคล่ือนไหวไม่น้อยกว่า 4 k 
- สามารถส่งข้อมูลภาพหรือภาพเคล่ือนไหวแบบเรียลไทม์ได้ 
- มีระบบป้องกันภาพส่ันไหว  
- มีระบบเซนเซอร์ป้องกันการชน 
- สามารถบินได้ไกลได้ไม่ต่ำกว่า 5 กิโลเมตร 
- มีแบตเตอรี่สามารถรองรับการปฏิบัติงานทำการบินได้ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 20 นาที 
- สามารถกำหนดเส้นทางการบินได้ 
- สามารถระบุตัวตน แล้วให้โดรนบินตามไปได้ 
- สามารถบินกลับมาท่ีจุดเดิมได้เองโดยไม่ชนส่ิงกีดขวาง 
- มีเอกสารกำกับและคู่มือการใช้งานโดยละเอียด 
- มีจอมอนิเตอร์หรือรีโมทควบคุมการทำงาน 
- สามารถเพิ่มหน่วยจัดเก็บข้อมูลได้ 
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- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคา 
ในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตาม
ระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ต่อสภาองค์การบริหารสว่น
จังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพล  โอฆะพนม ค่ะ 

นายธนพล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ญัตตินี้ฝ่ายบริหารได้นำญัตติเข้าสู่สภา 
ในวาระที่ 3 ตามที่ทราบว่า เป็นเงินเหลือจ่าย ปี 66 ซึ่งน่าจะได้ใช้ตั ้งแต่งบประมาณที่แล้ว ปีนี้  
ปี 2567 ซึ่งสภาเราก็ได้กันเงิน สิ่งที่น่าสังเกต พอมีการเปลี่ยนแปลงข้อความเดิมกับข้อความใหม่  
มีหลักที่พอเทียบกันได้ สิ ่งที ่เปลี่ยนแปลงไปก็คือน่าจะเป็นในข้อแรก ก็คือ กล้องดิจิตอลพร้อม
อุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย 1.1 ท้ังสองฝ่ัง แต่เดิมคือราคา 89,990 บาท แต่พอเปล่ียนแปลง เขาเรียก
อะไรครับ ค่าของรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถดำเนินการจัดการของกล้อง ก็ปรับเป็นซื้อ 2 ตัว 
ตัวละ 63,600 บาท และ 1.2, 1.3, 1.4 ก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน มีการเปลี่ยนแปลงไปนิดหนึ่ง  
แต่ประการสุดท้ายก็คือ การควบคุมระยะไกล คือ โดรนถ่ายภาพ ราคาเท่าเดิมก็เปลี่ยนเรื ่อง
กิจกรรมต่าง ๆ ไป ประเด็นนี้ก็คือน่าจะเป็นประโยชน์ ส่ิงท่ีทางฝ่ายบริหารได้เอาเข้าสู่สภาก็น่าจะ
เป็นเรื่องของการปรับให้ทันสมัยให้เข้ากับสภาพ แต่ก็อยากสอบถามว่า เรื่องนี้ถ้าล่าช้าไป มาจาก 
66 พอ 67 ไม่แน่ใจครับว่า จะแยกซื้อหรือว่ารวมประเด็นในการซื้อนะครับ เพื่อสภาของเราจะได้
ทราบ และสิ่งที ่ทางเจ้าหน้าที่บุคลากรจะได้ใช้เครื ่องมือเหล่านี้ ซึ ่งรายละเอียดผมเข้าใจว่า  
ทางคณะผู้จัดซื้อเป็นไปตามสภาพของวัสดุที่มีไม่มีสเปกที่แน่นอนตามที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอต่อ
สภา จึงใคร่อยากขออนุญาตให้ทางฝ่ายบริหารได้นำเสนอต่อสภาเป็นภาษาที่ง่าย ๆ นะครับว่า  
เราจะดำเนินการยังไง ซื ้อจ้างรวมกันหรือว่าจะแยกซื ้อ เพื่อที่จะได้เห็ นนะครับว่า ถ้าเผื ่อมี
ประชาชนหรือเขาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ที ่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นพวกโดรน พวกกล้อง
ถ่ายภาพอัตโนมัติมีความสามารถท่ีสูง เผ่ือเรามีโอกาสท่ีจะเช่ือมกับพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีไม่ว่าจะ
เป็นปกครอง ท้องท่ีท้องถิ่น เขาจะได้มีความสัมพันธ์ท่ีจะรู้ว่า เรามีอุปกรณ์พวกนี้ ถ้าเผ่ือเราให้เขา
ยืมหรือเราออกไปบริการในการที่ต้องใช้ผู้ชำนาญในการที่จะฝึกฝนในเรื่องการใช้อุปกรณ์เหล่านี้  
จึงใคร่ขออนุญาตให้ทางฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงต่อสภา เพราะว่า ก็คงจะอนุมัติครับ โดยหลักการแต่ก็
อยากให้ทางฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงได้นำเสนอต่อสภาว่า การแก้ไขเปล่ียนแปลงแล้วจะดำเนินการได้ไว
ขนาดไหนนะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
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นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ เรื่องนี้ที่เรา
ล่าช้าเนื่องจากว่า ตอนแรกเราไปดูในสเปกอะไรต่าง ๆ เราไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ เราก็เลย
ดำเนินการเพื่อหาสเปกท่ีเราสามารถมาดำเนินการได้ แต่ถามว่า ช่วงนี้เรามีจำเป็นไหมเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ เรามีความจำเป็นมาก เพราะเรามีฝ่ายท่ีจะทำเรื่องนี้อยู่ ปรากฏว่าในปัจจุบันนี้เขาต้องใช้อุปกรณ์
ของเขาเองด้วยซ้ำไปท่ีมาใช้งานในงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่อข้อซักถามท่ีว่า 
ถ้าอนุมัติไปแล้ว กระบวนการในการจัดซื้อจะแยกซื้อหรือว่าซื้อรวมทั้งหมด ขอตอบว่า ซื้อรวม
ท้ังหมดครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ  เชิญท่านคม  กนกนภากุล ค่ะ 
นายคม เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผมทราบนะครับว่า เรื่องความจำเป็น  

แต่ผมอยากให้ทางผู้บริหารมองเรื ่องของความคุ้มค่า เนื ่องจากว่า ถ้ารวมแล้วกล้องชุดนี้ราคา 
264,310 บาท มองดูในเรื่องราคามันระดับมืออาชีพนะครับ ที่เขาใช้กัน บางทีการที่มีอุปกรณ์ที่ดี 
แต่ก็อยากสอบถามผู้ใช้ ถ้ามีความพร้อมในเรื่องของการทำงานไหม เรื่องของความคุ้มค่า ในส่วนตัว
แล้วผมมองว่า มันมูลค่าสูงเกินไป และความคุ้มค่าท่ีจะนำไปใช้งาน ผมมองว่าสเปกน่าจะต่ำกว่านี้ 
ก็น่าจะใช้ได้นะครับ ขอกราบเรียนท่านประธานสภาฝากไปยังผู้บริหารอีกรอบหนึ่งนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ จริง ๆ แล้ว  

เจ้าหน้าที่ของเรามีความพร้อมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เป็นอย่างดีเพราะคนที่เรารับมาทำหน้าที่ใน
ส่วนนี้เป็นคนท่ีผ่านงานด้านพวกนี้มาโดยตรง สำหรับอุปกรณ์ท่ีมี ผมเช่ือว่าไม่ว่าใครครับ อยากได้ของ 
ต้องอยากได้ของดี ของท่ีมีประสิทธิภาพ ของท่ีสามารถมาใช้งานแล้วมีประสิทธิผลท่ีดีกว่าอุปกรณ์ 
ที่คุณภาพต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะต้องไปทำโซเซียลมีเดีย การที่จะต้องไปประชาสัมพันธ์  
ถ้าเกิดได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำ เราไปประชาสัมพันธ์ผมเชื่อว่า มันก็คงไม่ค่อยเหมาะ ผมยังคิดว่า 
อุปกรณ์ท่ีดีจะเป็นประโยชน์ในการทำงานของเจ้าหน้าท่ีเรามากกว่าครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากท่ีประชุมนะคะ 
เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า 
ที ่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) นะคะ 
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มติที่ประชุม อนุมัติ  34       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณา
อนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานบริหารงานทั ่วไป  
งานบริหารทั่วไป ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานและงานเดียวกัน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน และประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2567 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานและ
งานเดียวกัน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ และประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ จึงขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้ โอนลด 1. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน หน้า 187 ข้อ 1.5 เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร งบประมาณตั้งไว้ 75,000 บาท ขอโอนลด 75,000 บาท  2. แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ หน้า 191 ข้อ 2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท ขอโอนลด 6,000 บาท  รวมขอโอนลด 
81,000 บาท  
โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
1. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 39,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 19,500 
บาท 
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- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 
เหตุผลท่ีขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เนื่องจากเครื่องปรับอากาศห้องรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและห้องเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ปัจจุบัน
เส่ือมสภาพ ทรุดโทรม ต้องซ่อมบำรุงรักษาบ่อยครั้ง แต่ประสิทธิภาพในการทำงานยังไม่สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบำรุง  
2. เก้าอี้ทำงาน จำนวน 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว ตัวละ 4,500 
บาท รายละเอียดดังนี้ 

- เก้าอี้เบาะหนัง 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 64 x 102 ซม. 
- สามารถปรับระดับและปรับโยกได้ 
- เท้าแขน ผลิตจากเหล็กดัดขึ้นรูปบุฟองน้ำหุ้มหนัง 
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคา 

ในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2564 
เหตุผลท่ีขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เนื่องจากเก้าอี้รับรองผู้มาติดต่อราชการห้องปฏิบัติการของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด (คนท่ี 2) ชำรุดเสียหาย ไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ 
3. ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง จำนวน 27,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
สำหรับห้องสำนักงาน จำนวน 3 ห้อง ห้องละ 9,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 

ห้องท่ี 1 (ห้องรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัร้อยเอ็ด คนท่ี 1) 
- ผ้าม่าน ขนาด 2.62 x 2.40 ม. พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 ชุด 
- ผ้าม่าน ขนาด 98 x 89 ซม. พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 ชุด 
- ผ้าม่าน ขนาด 84 x 193 ซม. พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 ชุด 
- ผ้าม่าน ขนาด 1.74 x 2.40 ม. พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 ชุด 
ห้องท่ี 2 (ห้องรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัร้อยเอ็ด คนท่ี 3) 
- ผ้าม่าน ขนาด 2.81 x 2.40 ม. พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 ชุด 
- ผ้าม่าน ขนาด 98 x 89 ซม. พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 ชุด 
- ผ้าม่าน ขนาด 84 x 193 ซม. พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 ชุด 
- ผ้าม่าน ขนาด 1.84 x 2.40 ม. พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 ชุด 
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ห้องท่ี 3 (ห้องท่ีปรึกษานายก อบจ.ร้อยเอ็ด คนท่ี 1) 
- ผ้าม่าน ขนาด 3.08 x 2.40 ม. พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 ชุด 
- ผ้าม่าน ขนาด 98 x 89 ซม. พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 ชุด 
- ผ้าม่าน ขนาด 84 x 193 ซม. พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 ชุด 
- ผ้าม่าน ขนาด 2.02 x 2.40 ม. พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 ชุด 
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด 
  และมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2564 
เหตุผลท่ีขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เนื่องจากม่านปรับแสงในห้องปฏิบัติงานของผู้บริหารท้ัง 3 ห้อง มีสภาพชำรุดเนื่องจากใช้งานมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
1. เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง จำนวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องกรองน้ำพร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 6,000 บาท (ราคารวมติดต้ัง) รายละเอียดดังนี้ 

- เครื่องกรองน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
- ระบบการกรองน้ำเป็นระบบ RO ไม่น้อยกว่า 4 ขั้นตอน 
- กำลังผลิตไม่ต่ำกว่า 1,500 ลิตร/วัน 
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด

และมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 
  พฤษภาคม 2564 

รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ท้ังส้ินจำนวน 81,000 บาท 
จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 4 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรยีน
เชิญค่ะ เชิญท่านดาราณี  ศรีดารา ค่ะ 

นางสาวดาราณ ีกราบเรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) จากหลักการและเหตุผลและในเรื่องแผนงานที่เราไป
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ขอลดคือ เรื่องของ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน หน้า 
187 ข้อ 1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณต้ังไว้ 75,000 บาท ขอโอนลด 75,000 บาท 
ด้วยความห่วงใยนะคะท่านนายก ด้วยตัวดิฉันเองเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เราเองก็ทราบว่า  
ตัวไหนท่ีกฎหมายให้ตราไว้ ให้คงไว้ให้มีไว้ ก็คือ เรื่องของการช่วยเหลือบุตร จำนวน 75,000 บาท 
ซึ่งพวกเราก็ไม่สามารถทราบข้อมูลได้ว่า คำว่าช่วยเหลือบุตร ก็คือช่วยเหลือเยอะขนาดไหน และ
ช่วยเหลือบุตรนี้คือ ค่าอะไรบ้าง มันตราว่าอย่างนั้นนะคะ ก็ด้วยความห่วงใยค่ะ เงิน 75,000 บาท 
ที่เราโอนไปทั้งหมดจะกระทบกับลูก ๆ ของข้าราชการหรือไม่นะคะ นี่คือข้อห่วงใยนะคะ แต่หาก
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราได้สำรวจแล้ว ว่าเงินเหล่านี้ไม่ได้ใช้ ดิฉันก็ยินดีนะคะ เพราะ
เท่าที่ระบุจะเป็นของท่านรอง 1 นะคะ ยินดีให้ท่านมีห้องที่สวยงาม เพราะถือว่า เป็นหน้าเป็นตา 
ไม่ว่าจะเป็นท่านนายก ท่านรองนายก ทั้ง 3 ท่าน ก็จะเป็นหน้าเป็นตาของพวกเรา เวลาพี่น้อง
ประชาชนมาพบปะ ไม่ว่าจะเป็นแอร์ เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า มันจะพังหรือไม่พังนะคะ เรื่อง
ผ้าม่านเรื่องการเปล่ียนแปลง ดิฉันก็ไม่มีอะไรขัดข้อง แต่ข้อห่วงใยของดิฉันก็คือเรื่อง ของการโอน
งบประมาณช่วยเหลือบุตรทั้ง 75,000 บาท เราไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหม ตรงนี้อยากสอบถามเพื่อความ
ห่วงใยจริง ๆ นะคะ ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ จริง ๆ เวลาขอปรับลดโครงการหรือการไปต้ังจ่าย

เป็นรายการใหม่ การท่ีจะไปหางบประมาณอะไรต่าง ๆ ฝ่ายบริหารเองก็ต้องเรียกเจ้าหน้าท่ีมา
สอบถามก่อนว่า มีงบประมาณในส่วนไหนท่ีคิดว่าไม่ได้ดำเนินการในการเอาไปใช้ จะขอปรับลด 
เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่เพื่อได้สอบถามทางสำนักงานเลขาแล้ว ในส่วนนี้ไม่ได้ดำเนินการ  
ก็เลยขอเอาส่วนนี้มาดำเนินการจัดต้ังเป็นโครงการใหม่ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญค่ะ เชิญท่านธนพล  โอฆะพนม ค่ะ 
นายธนพล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ซึ่งประเด็นท่ีสมาชิกได้อภิปรายไปเบื้องต้น
ก็เป็นจุดสังเกตนะครับว่า การตั้งงบประมาณเมื่อต้นปี ซึ่ง 2 รายการท่ีต้ัง ก็มาจากการบริหารงาน
ท่ัวไป ตัวที่ 2 กรณีของงบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน ค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  
เราตั้งไว้ 200,000 บาท ขอโอนลด 6,000 บาท รวมขอโอนลด 81,000 บาท มันก็ไม่กระเทือน
เยอะ ส่วนที่เราตั้งไว้เดิมที่ฝ่ายบริหารขออนุมัติต่อสภาก็คือ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ซึ่งตรงนี้ถ้ามันหมดไปแล้ว ผมไม่
เข้าใจนะครับว่า การช่วยเหลือบุตรของข้าราชการหรือบุตรของสมาชิก หรือบุตรของทั่ว ๆ ไป  
เกิดเขามีความเก่งกล้ามีความสามารถท่ีจะต้องบำรุงหรือเกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการประสบภัยหรือ
เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่เราคาดไม่ถึง ตรงนี้เราก็ต้องมาขอสภาเพื่อโอนเข้าตรงนี้ เราจะไม่เหลือสำรอง
อะไรสักอย่างไว้ ผมก็ใคร่ขออนุญาตท้วงติงเพื่อเป็นหลักไว้เฉย ๆ ครับว่า มันไม่มีปัญหาหรอกครับ  
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ถ้าสภาที่จะนำไปแก้ไขปัญหาที่ฝ่ายบริหารต้องการ แต่ถ้าต้องใช้สภามาเพื่อรับรองในส่วนที่เรา
กำลังท่ีจะดำเนินการนี้ ผมบอกว่า บางตัวที่เราต้ังมาเต็มยอด แล้วเราโอนเต็มยอด แสดงว่าการต้ัง
งบประมาณเมื่อครั้งตั้งไว้ เราก็ไม่ได้ทบทวน เพราะเชื่อครับว่า ในส่วนราชการที่เสนอเข้าสู่ให้ฝ่าย
บริหารเอามาใช้สภาอนุมัติ ก็น่าจะมีส่วนท่ีจำเป็นต้องเข้ามาบรรจุไว้ ซึ่งเช่ือว่า งบประมาณในของ
ส่วนกลางของงบ 67 ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับ รัฐบาลกลาง แต่ตรงนี้เราปรับปรุงเร็ว เราจะเกิด
ปัญหาในภายภาคหน้าไหม ยอดนี้ถึงจะไม่เยอะ แต่เราก็ติดตามเพื่อประโยชน์ ไม่อยากให้ อบจ. 
ของเรามีมุมที่แหว่งหรือเบาลงในบางส่วน อันนี้เป็นข้อท้วงติง แต่ถ้าเราจะอนุมัติเลยก็ได้ หรือ 
ฝ่ายบริหารจะแก้ไขในส่วนที่ปรับสภาพ เพื่อไม่ให้มันหมดไปทั้งระบบ เพราะถ้าหมดไป ถ้าเกิด
อยากสนับสนุนให้ความก้าวหน้าของบุตรหลานหรือเกิดบุตรหลานขาดแคลนจำเป็นต้องใช้ในส่วนนี้ 
เรามีแนวทางหรือวิธีการอย่างไร เพื่อท่ีจะให้สภาของเราได้เห็นไปร่วมกันนะครับว่า ทัศนะการมอง
ของฝ่ายบริหารมองทรงนี้ยังไง เราจะได้เข้าใจร่วมกันไป ถือว่าเป็นภาษาง่าย ๆ ท่ีตั้งข้อสังเกต
ร่วมกันครับ อยากให้ทางฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงให้สภารับฟังด้วยครับ ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ จริง ๆ การดูงบประมาณเราก็ดูภาพรวมไปทั้งหมด

ครับ หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงโครงการ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เราต้องดูว่า งบประมาณที่เราเอามามันจะไปส่งผลกระทบกับในอนาคตอย่างไรบ้าง ที่เราเอา
โครงการในส่วนนี้มา เนื่องจากว่า การจัดต้ังงบประมาณเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เราต้ังเป็นภาค
เรียนการศึกษา ซึ่งตอนนี้มันเป็นภาคเรียนการศึกษาที่มีการเบิกจ่ายครบไปตามสิทธิ์แล้ว แล้วเงิน
จำนวน 75,000 บาท ไม่ได้ใช้เราก็เลยสามารถเอาเงินจำนวนนี้มาโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ครับ 
ไม่ได้กระทบกับส่ิงท่ีจะตามมาในอนาคตครับ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากท่ีประชุมนะคะ 
เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) กรุณายกมือค่ะ 
ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  34       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
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ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานและงาน
เดียวกัน และแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และโอนเพิ่มในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความ
จำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานบริหารงานทั ่วไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานและงานเดียวกัน งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน, แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และโอนเพิ่มในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จึงขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้ โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ หน้า 208 ข้อ 1.2.3 ค่าเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท งบประมาณต้ังไว้ 498,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ 498,000 บาท ขอโอนลด 498,000 บาท 
เหตุผลท่ีขอโอนลด 
เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ท่ีมีความจำเป็นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่า 
โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน 

1.1 ค่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 117,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์
สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด
ดังนี้ 
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- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 x  400 จุดต่อตารางนิ้ว 
- มีช่องใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 10 ช้ัน 
- มีช่องใส่กระดาษต่อช้ันไม่น้อยกว่า 350 แผ่น 
- สามารถปรับความเร็วในการเรียงกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ 
- แสดงไฟ พร้อมเสียงเตือน เมื่อกระดาษหมด กระดาษติด ไม่มีกระดาษ 
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคา 

ในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครภุัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

2.1 ค่ากล้องดิจิตอลแอ็คช่ัน (Action Camera) จำนวน 20,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
กล้องดิจิตอลแอ็คช่ัน (Action Camera) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ใช้ในราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดังนี้ 

- ตัวกล้องสามารถพกพาได้ง่ายและเลนส์กันแรงกระแทกได้ 
- มีระบบลดการส่ันไหว 
- สามารถบันทึกภาพนิ่งเป็นรูปแบบไฟล์ไม่น้อยกวา่รูปแบบ jpeg หรือ jpg ไฟล์,  

raw ไฟล์ 
- ความละเอียดในการบันทึกภาพเคล่ือนไหวไม่น้อยกว่า 4 K 
- ความละเอียดในการบันทึกภาพนิ่งไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 
- มีระบบการลดเสียงรบกวน 
- สามารถกันน้ำได้ลึกไม่น้อยกว่า 8 เมตร 
- เมมโมรี่การ์ด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 128 GB 
- ขาต้ังกล้อง 
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตาม

ราคาท้องตลาด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
2.2 ค่าเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง จำนวน 89,300 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดังนี้ 

- เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 V 300 w 
- ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 w จำนวน 4 ใบ 
- ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด 
- อินเวอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 w 
- ตู้ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 2 ชุด 
- เพาเวอร์รถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 w 
- พร้อมติดต้ังและอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคา 
ในท้องตลาดและมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
เหตุผลท่ีขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เนื่องจากปัจจุบันครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ใช้งานเป็นระยะเวลานาน  
ทำให้ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และไม่มีเครื่องเรียงเอกสารเพื่อช่วยงานจัดชุดเอกสาร 
เกิดความรวดเร็ว แม่นยำ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และมีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 477,200 บาท 
โอนเพิ่ม 
3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ หน้า 194 ข้อ 3.2  
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณต้ังไว้ 50,000 บาท ขอโอนเพิ่ม 20,800 บาท  
เหตุผลท่ีขอโอนเพิ่ม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณไม่ได้ต้ังงบประมาณดังกล่าวไว้ 
รวมโอนเพิ่ม 20,800 บาท 
รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนเพิ่ม ทั้งสิ้น 498,000 บาท 
จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพล  โอฆะพนม ค่ะ 

นายธนพล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ในญัตตินี้ท่ีทางฝ่ายบริหารขอปรับโอน
ลดงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ คล้าย ๆ เดิมนะครับ ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ เรื่อง
ดังกล่าวนี้ ยิ่งสำคัญเลยในการปรับลดงบประมาณทั้งหมดเลยนะครับ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
หน้า 208 ข้อ 1.2.3 ค่าเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท งบประมาณตั้งไว้ 498,000 บาท และขอโอนลด 
ท้ังหมด ผมใคร่ขออนุญาตนะครับ เราก็เคยคุยกัน ยิ่งโดยเฉพาะกองยุทธศาสตร์ท่ีจำเป็น เป็นหัวใจ
เป็นแก่นของการดำเนินงานต่าง ๆ เรื่องดังกล่าวน่าจะเป็นเรื่องหลักในการใช้งานในกองยุทธศาสตร์ 
แต่พอปรับโอนลดทั้งหมด ก็ต้องเชื่อครับว่า ทางฝ่ายบริหารก็ต้องบอกว่า ได้สอบถามเจ้าหน้าท่ี  
ในกองนั้นแล้วว่า ไม่มีความจำเป็น ดังนั้น การตั้งงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อ
งบประมาณ ผมจึงตั ้งเป็นข้อสังเกตไว้ เพื ่อที ่จะเป็นแนวทางว่า ธรรมชาติของสภาเวลาทำ
งบประมาณท้ังเล่ม เราก็ดูรายละเอียดรายการต่าง ๆ ไม่ทัน ก็เช่ือว่าในส่วนราชการแต่ละกอง แต่
ละหน่วยงานก็คงจัดทำความจำเป็นเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ แต่พอปรากฏมา เรามาปรับ  
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ผมเข้าใจว่า ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นจะต้องบริหารงานนะครับ แต่การจัดเสนอโครงการจัดเสนอ
งบประมาณ ผมถึงใคร่ขออนุญาตนะครับ เป็นข้อท้วงติงโดยเฉพาะฝ่ายยุทธศาสตร์ ท่านเป็น  
ตัวขับเคลื่อนรวมเอกสารต่าง ๆ ดังนั้น ผมเชื่อครบว่า มีอุปกรณ์ดังกล่าวต่าง ๆ ที่ท่านขอต่อ  
คณะผู้บริหาร และผู้บริหารมาขอสภาน่าจะจำเป็น แต่พอปรับท้ังขบวน ผมก็ตั้งเป็นข้อสังเกต ก็คง
จะอนุมัติตามที่ฝ่ายบริหารขอมาครับ แต่ว่าการตั้งงบประมาณครั้งต่อไป มันก็จะไม่เกิดวกวน  
ในทำนองนี้ ซึ่งหลายส่ิงหลายอย่างส่วนท่ีบริหารจัดการกระบวนการภายในของเรา ถือว่าเป็นเรื่อง
สำคัญ เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา แต่พี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งท่ีเราพยายามจะ
นำเสนอต่อสภาเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ก็อยากให้เห็นจุดตรงนี้ได้ไปกระจาย ระบบการกระจายไป
ก่อนตั้งแต่เข้างบประมาณเมื่อเบื้องต้นครับ อันนี้ผมนำเรียนเสนอเพื่อเป็นข้อคิดไว้ก่อนนะครับว่า 
ไม่มีปัญหาหรอกครับ ถ้าฝ่ายบริหารที่จะขับเคลื่อนให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน  
ที่ท่านเสนอเข้ามาก็เป็นความจำเป็น แต่เห็นการตั้งงบประมาณเท่านั้นล่ะครับ เป็นข้อสังเกตไว้ 
หรือมีข้อชี้แจงอย่างไร ก็อยากให้ทางฝ่ายบริหารได้นำเสนอตรงนี้ เพราะว่า ถ้าจะบอกว่าได้
สอบถามก็ใช่ครับ ถ้าจะไปท้ังกระบิ เราก็ไม่ต้องซื้อกระบวนการตรงนี้ไปท้ังหมดเลยไม่เป็นไร แต่ว่า 
การตั้งต้องดูสาระตรงนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะวาระที่ผมเป็นนายก อบจ.นี้

หรอกครับ ทุกสมัยก็จะเป็นแบบนี้ หมายถึงการจัดตั้งทำข้อบัญญัติอะไรต่าง ๆ ส่วนราชการ  
กองต่าง ๆ ก็ไปดูว่ามีโครงการตัวไหนบ้างท่ีมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรอย่างไร 
ฝ่ายบริหารเองก็เหมือนกัน เมื่อไปสักระยะหนึ่งเราอาจจะมีเรื่องท่ีจะต้องดำเนินการในการท่ีจะไป
หาอุปกรณ์หาเครื ่องมือหรือมีการเปลี ่ยนแปลงโครงการตามสถานการณ์ เราก็ต้องไปดูตาม
ข้อบัญญัติว่า มีส่วนไหนบ้างท่ีคิดว่า มีความจำเป็นน้อยกว่าส่ิงท่ีเราจะดำเนินการ ผมว่าไม่ใช่เฉพาะ
สมัยท่ีผมเป็นนายก ทุกนายกก็เป็นแบบนี้ครับ ทำงานไปบริหารไป มีความจำเป็นจะต้องเปล่ียนแปลง
งบประมาณในส่วนไหน ก็ต้องมาขอสภา อันนี้ก็เหมือนกันครับ เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหา
ตามโครงการท่ีนำเสนอต่อสภา ก็ต้องไปดูว่า ในส่วนไหนบ้างท่ีกองต่าง ๆ ท่ีคิดว่า เป็นโครงการท่ียัง
มีความจำเป็นน้อยกว่าส่ิงท่ีเรานำเสนอ มันก็เลยมีการขอเปล่ียนแปลงโครงการ ผมเช่ือว่าเป็นทุกยุค
ทุกสมัยจะเป็นแบบนี้ครับ ไม่ใช่แค่ผมครับ ทุกครั้งทุกสมัย ผมเชื่อว่าพวกท่านอยู่มาก่อนผม 
ด้วยซ้ำไปครับ ท่านคงรู้อยู่แล้วว่า มันเป็นอย่างนี้ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านดาราณี  ศรีดารา ค่ะ 
นางสาวดาราณ ีกราบเรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนมุัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) จากหลักการและเหตุผลการโอนลด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
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อิเล็กทรอนิกส์ หน้า 208 ข้อ 1.2.3 ค่าเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท งบประมาณตั้งไว้ 498,000 บาท  
ขอโอนลดทั้งหมดนะคะ สืบเนื่องจากดิฉันเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จริง ๆ อย่างที่ท่านนายก
บอกค่ะว่า ไม่ว่าจะเป็นในห้วงเวลาใด ท้ายท่ีสุดแล้ว พวกเราก็มาเกิดการเปล่ียนแปลง อาจจะด้วย
ตามสถานการณ์ ตามความจำเป็น หรือแม้กระทั่งเรื่องของสิ่งที่เหนือความคาดหมาย เราก็จะนำ
เงินเหล่านั้นมาเปล่ียนแปลง แต่ว่าหากตั้งข้อสังเกตดูพวกเราเอง ถ้าเครื่องอะไรหรือเครื่องใช้เครื่อง
สอยที่เป็นขนาดใหญ่ เป็นเงินจำนวนมาก เราก็จะสอบถามไปว่า เรามีความจำเป็นจะต้องใช้ไหม  
มีหลาย ๆ อย่างที่เราสอบถามไปที่กองยุทธศาสตร์ ท่านก็ได้อธิบายไปว่า มีความจำเป็น ความ
ทันสมัยเรื่องของเอกสารต้องจัดเรียงโน้นนั่นนี่ พวกเราก็เข้าใจ แสดงว่า ในแต่ละกองก่อนท่ีจะเสนอ
กรอบงานนำเสนอให้กับผู้บริหาร แสดงว่าท่านต้องกลั่นกรองแล้วว่า ท่านจะได้ใช้ ดิฉันไม่ได้มีข้อ
ท้วงติงกับท่านนายกนะคะ แต่มันเหมือนกับว่า เวลาเราทำงบประมาณเป็นเล่มใหญ่ มันเหมือนกับ
ว่าเราใส่ตัวเลขเก็บไว้ พอถึงเวลาเราอยากเปล่ียนแปลงเราก็มาขอเปล่ียนแปลงกับสภาก็ได้ จริง ๆ 
ดิฉันก็อยากจะท้วงติงไปว่า ในเรื ่องของการที่เรามีความต้องการในเรื ่องเครื ่องใช้เครื ่องสอย 
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการขับเคล่ือนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดิฉันอยากให้เราได้ดู
ความสำคัญตามงบประมาณท่ีเรามีว่า 1, 2, 3, 4, 5 เราต้องขออะไรไปบ้าง ไม่ใช่ว่าเราจะบรรจุเข้า
ไปเพื่อให้เป็นตัวเลขลอย ๆ ไว้ก่อน บทจะใช้คุณก็ค่อยไปดูว่าคุณจะใช้อะไร แล้วก็มาขอโอน มาขอ
เปล่ียนแปลง ดิฉันอยากจะนำเสนอนะคะว่า ใช้เวทีแห่งนี้เราน่าจะดูวิธีการในการใช้เงินอย่างถี่ถ้วน
ในการที่เราจะซื้ออุปกรณ์อะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ ทางสภาเองไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ค่ะท่านนายก เราเห็นดีเห็นงามกับทางส่วนราชการท้ังหมด ท่านมีความจำเป็นเพราะท่าน
เป็นคนใช้งาน แต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้โอนทั้งหมด ก็แสดงว่า สิ่งที่ท่านขอมาในสภาที่ขอใน
งบประมาณมันไม่จำเป็นแล้ว ก็เลยขอเปล่ียนแปลงใหม่ เป็นอันนี้ได้ไหม ดิฉันคิดว่ามันไม่กี่เดือนเอง 
เราขอเปลี่ยนแปลงแล้ว ความสำคัญอันเมื่อกี้ไม่กี่เดือนเราขอเปลี่ยนแปลงแล้ว เพราะฉะนั้นดิฉัน
อยากจะฝากก่อนที่เราจะนำอะไรมาอยู่ในข้อบัญญัติเราควรจะกลั่นกรอง เพื่อให้ท่านนายกได้เห็นว่า 
ตรงนี้มีความจำเป็นกับการใช้งานของพี่น้องข้าราชการจริง ๆ นะคะ วันนี้ไหน ๆ ถ้ามีเงินส่วนไหน  
ท่ีจะสามารถซื้อแอร์ให้ฝ่ายเลขาได้ก็ช่วยหน่อยนะคะท่านนายก เพราะเมื่ออาทิตย์ท่ีแล้วดิฉันมาเซ็น
เอกสาร แอร์จะล่วงใส่หัวท่าน ผอ.กองแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ฝ่ายบริหารจะรับเป็นข้อสังเกตนำไปปฏิบัติต่อไปครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม 

นะคะ เชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ 
และวิชาการ) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด 
ไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็น
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รายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ 
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)  
นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  34       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ
ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานและงานเดียวกัน ตามความ
ในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ำ สายถนนเทวาภิบาล ซอย 18 และซอย 20 ตำบลในเมือง – เขตตำบลเหนือเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 2,200,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 โครงการ 
คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรถชัยชาญยุทธ ซอย 35 ตำบลในเมือง – เขตตำบล
รอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 500,000 บาท และโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำ สายถนนปัทมานนท์ ซอย 9 ตำบลในเมือง – เขตตำบล 
รอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 1,700,000 จึงขอโอนลดงบประมาณ 
ดังนี้ โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
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ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หน้า 347 ข้อ 2.2.88 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ำ สายถนนเทวาภิบาล ซอย 18 และซอย 20 ตำบลในเมือง – เขตตำบลเหนือเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังงบประมาณไว้ 2,200,000 บาท ขอโอนลด 2,200,000 บาท โอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้  
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรถชัยชาญยุทธ ซอย 35 ตำบลในเมือง – เขตตำบล
รอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 500,000 บาท ตามแบบ อบจ.ร้อยเอ็ด 
เลขที่ 242/2567 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 หน้า 244 ข้อ 53  
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำ สายถนนปัทมานนท์ ซอย 9 ตำบล
ในเมือง - เขตตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 1,700,000 ตามแบบ 
อบจ.ร้อยเอ็ด เลขที่ 243/2567 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 หน้า 247 ข้อ 56 
เนื่องจากโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ สายถนนเทวาภิบาล ซอย 18 และซอย 20 ตำบลในเมือง - 
เขตตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการที่ดำเนินงานทับซ้อนกับเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด ซึ่งการโอนครั้งนี้อยู่ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงไปเป็นอำนาจอนุมัติของสภาทอ้งถิ่น 
จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากท่ีประชุม
นะคะ เชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) กรุณายก
มือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมติั
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) นะคะ 

 
 
 



26  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอ้ยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ  34       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ือง  ญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข  สังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
มีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงเพื่อการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาล
และหน่วยบริการสาธารณสุข ในการจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น จำนวน 1,812 รายการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 22,534,965 บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น จำนวน 1,812 รายการ 
งบประมาณท้ังส้ิน 22,534,965 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 6 วรรค 3 การใช้จ่ายเงินบำรุงค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างของโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุข ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอนุมัติ เหตุผล เนื่องจากโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์และจำเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อให้บริการประชาชน 
จำนวน 213 แห่ง 1,812 รายการ รวมงบประมาณท้ังส้ิน 22,534,965 บาท รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ อำเภอ 
จำนวนรายการท่ีเสนอขอ 

(รายการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
1 เมืองร้อยเอ็ด 126 1,038,430 
2 เกษตรวิสัย 72 1,010,600 
3 ปทุมรัตต์ 81 1,040,000 
4 จตุรพักตรพิมาน 105 1,733,200 
5 ธวัชบุรี 53 870,500 
6 พนมไพร 165 1,279,360 
7 โพนทอง 62 957,800 
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ลำดับ อำเภอ 
จำนวนรายการท่ีเสนอขอ 

(รายการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
8 โพธิ์ชัย 170 1,494,250 
9 หนองพอก 25 400,600 
10 เสลภูมิ 162 2,265,560 
11 สุวรรณภูมิ 150 2,592,915 
12 เมืองสรวง 16 232,800 
13 โพนทราย 19 345,600 
14 อาจสามารถ 204 2,726,780 
15 เมยวดี 20 321,500 
16 ศรีสมเด็จ 176 1,547,970 
17 จังหาร 90 1,457,400 
18 เชียงขวัญ 61 559,800 
19 หนองฮ ี 36 501,900 
20 ทุ่งเขาหลวง 19 158,000 

รวม 1,812 22,534,965 

ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการใช้จ่ายเงินบำรุงดังกล่าว เป็นอำนาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด จึงเสนอญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 7 ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ข้อ 6 วรรคสาม 
กำหนดให้การใช้จ่ายเงินบำรุง ตาม (5) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ ในการพิจารณาญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุข 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานจะถามมติที ่ประชุมว่า เราจะพิจารณาเป็น
ภาพรวมทั้งหมดหรือพิจารณาเป็นรายอำเภอ เชิญท่านถาวร  ตรีบุญเมืองค่ะ  

นายถาวร  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมถาวร  ตรีบุญเมือง จากอาจสามารถ 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมเองขออนุญาตเสนอท่านประธาน เสนอเป็นมติรวมนะครับ 
เพราะว่าแต่ละอำเภอผมเข้าใจว่าได้ประสานสมาชิกในพื้นท่ีแล้ว ถ้าจำนวนถึง 213 แห่ง รายการ 
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1,812 รายการ เป็นจำนวนท่ีมากพอสมควร อย่างไรก็ตามก็ขออนุญาตนะครับ ผมขอเป็นมติรวม
นะครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่าน สจ.จุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร ค่ะ 
นางสาวจุรีภรณ ์ท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนาวสาวจุรีภรณ์ เอื ้อไพจิตร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอเมือง เขต 3 ค่ะก่อนท่ีจะมีการเสนอให้
ลงมติหรือว่าพิจารณาว่าจะเป็นรายอำเภอหรือว่าจะเป็นโดยภาพรวมนะคะ ดิฉันใคร่ขอโอกาสนี้ได้
อภิปรายก่อนนะคะ ขออนุญาตในระเบียบวาระท่ี 7 เป็นเรื่องญัตติขอใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งตัวนี้นะคะจากการท่ีตัวดิฉัน
เองลงพื้นท่ีอยู่เป็นประจำมีโอกาสพบปะกับคุณหมอ รพ.สต. ก็ทราบว่ามีความจำเป็นท่ีจะต้องการ
ใช้ในเรื่องครุภัณฑ์นานแล้ว คิดว่าในส่วนนี้สมาชิกสภาของพวกเราก็คงจะไม่ขัดข้องนะคะ แต่ว่า
จากการที่ตัวดิฉันเองได้ทำการบ้าน ต้องยอมรับว่าวันนี้เอกสารประกอบการประชุมค่อนข้างหนา
มาก ๆ นะคะ ดิฉันก็มีโอกาสได้ทำการบ้านอยู่ 3 อำเภอ ก็จะเป็นในส่วนของอำเภอเมือง อำเภอ
เกษตรวิสัยและอำเภอปทุมรัตต์ ซึ่งก็เห็นว่าความต้องการของครุภัณฑ์ท่ีทาง รพ.สต. เสนอมาก็จะมี
ความต้องการคล้ายกันก็จะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุคเป็นเครื่องปรับอากาศเป็นหลายส่ิงหลายอย่าง
นะคะ แต่ว่าที่ตั้งข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือตู้นิรภัย ซึ่งตัวดิฉันเองก็ยังไม่ทราบความจำเป็นและ
เหตุผลในการขอจัดซื้อตู้นิรภัย ถ้าเป็นปกติแล้วจะเป็นบ้านหรือว่าเป็นบ้านเรือนหรือว่าเป็นร้านค้าก็
คือเพื่อท่ีจะเก็บทรัพย์สินอันมีค่า แต่ว่าวันนี้ดิฉันเข้าใจว่าตู้นิรภัย รพ.สต.จะไว้เก็บเงินหรือเปล่าค่ะ 
เพราะว่าปกติบัตร 30 บาท ก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะ อันนี้ก็คือขอทราบเหตุผลและความ
จำเป็นในการซื้อตู้นิรภัย ข้อท่ีสองนะคะ ในเรื่องของตู้นิรภัยดิฉันเองก็มีข้อสังเกตว่าทำไมถ้ามีความ
จำเป็นในแต่ละ รพ.สต. บางแห่งอย่างเช่นอำเภอเมืองก็มีความต้องการขนาด 51 กิโลกรัม แต่ว่า  
ดูของอำเภอเกษตรวิสัย รพ.สต.อุ่มเม้า ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย ก็มีความต้องการตู้
นิรภัย ขนาด 100 กิโลกรัม หรือว่าดูของอำเภอปทุมรัตต์ ก็มี รพ.สต.บ้านหนองส่วย ตำบลโนนสง่า 
อำเภอปทุมรัตต์ อันนี้ก็คือมีความต้องการตู้ขนาดเล็กก็คือ 51 กิโลกรัม ดิฉันก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่า
ความจำเป็นในการเก็บทรัพย์สินมูลค่า มีความจำเป็นมากน้อยปริมาณการเก็บขนาดไหนนะคะ  
ข้อท่ีสามจริง ๆ แล้วในการท่ีจะซื้อจะจ้างถ้าหากเป็นกรณีท่ีนอกบัญชีมาตรฐานท่ีมีราคากลางเราก็
จะต้องสืบจากร้านค้าอย่างน้อยก็คือ 3 ร้านค้า แต่ว่าเปิดดูจากการที่ทำการบ้าน 3 อำเภอ อำเภอ
เมือง อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอเกษตรวิสัย การสืบราคาจากร้านค้าก็จะคล้าย ๆ กัน ก็มีร้าน  SN  
ร้านวุฒิศักด์ิ ร้านเรสออม ซึ่งดิฉันก็เข้าใจว่าหน้าร้านอยู่ที่ไหน แล้วอย่างกรณีตู้นิรภัยซึ่งเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ที่สามารถมีวางจำหน่ายโดยทั่วไป โกลบอลก็มี แมคโครก็มี ไทยวัสดุก็มี ซึ ่ง 3 แห่งนี้ 
โดยเฉพาะโกลบอลก็คือเป็นบริษัทนำเข้าโดยตรง แล้วก็การจัดราคาส่งเสริมการขายก็บ่อยและ 
มีราคาอาจจะถูกและได้มาตรฐานที่มีคุณภาพกว่า 3 ร้านค้านี้หรือไม่ ก็เป็นข้อสังเกต ถ้าหากจะมี
การจัดซื้อจัดจ้างก็ให้ช่วยพิจารณา โกลบอลเฮ้าส์ แมค็โคร และไทวัสดุด้วย จึงเรียนมาเพื่อขอทราบ
เหตุผลจากฝ่ายบริหารค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 
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ประธานสภาฯ  ขออนุญาตท่ีประชุมนะคะ ตอนนี้ประธานจะขออนุญาตถามมติก่อนนะคะว่าเราจะพิจารณาเป็น
ภาพรวมหรือพิจารณาเป็นรายอำเภอ  เชิญท่านดาราณีค่ะ 

นางสาวดาราณี  กราบเรียนท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติขอ
ใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ซึ่งมีจำนวนเงิน 22,534,965 บาทและมีท้ังหมด 1,812 รายการ โดยท่านอ้างข้อกฎหมายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 6 วรรค 3 การใช้เงินบำรุง 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ให้เสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ จากวาระที่ 7 นี้  
หลายคนถามว่า สจ. หอบมาทำไม อยากให้ผู้อำนวยการทุก รพ.สต. เห็นนะคะว่าเอกสารทั้ง 20 
อำเภอ 1,800 กว่ารายการอยู่ในปึ้งนี้ ต้องชื่นชมท่าน สจ.จุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร ขออนุญาตเอ่ยนาม 
ที่ท่านศึกษาถึง 3 อำเภอ ดิฉันขออนุญาตว่าดิฉันนั้นมีความรู้เพียงน้อยนิดแค่อำเภอหนองพอกค่ะ 
อ่านแค่อำเภอหนองพอกจริง ๆ ค่ะ ก็ขออนุญาตสภานะคะท่ีว่าได้ศึกษาอย่างนั้นจริง ๆ และช่ืนชม
ท่านนะคะท่ีท่านได้ดูเปรียบเทียบกันถึง 3 อำเภอ ซึ่งก็เป็นอำเภอใหญ่ ๆ และต้องขอขอบคุณท่าน
จันทร์ ฉายเรือง ประธาน คปอ.อำเภอหนองพอกที่เชิญ สจ.ทั้ง 2 ท่าน ไปให้ความกระจ่าง เรื่องของ
การขอซื้อวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ ก่อนนี้ที่พี่น้อง รพ.สต. ทั้ง 20 อำเภอ มาร่วมประชุมกับพวกเรา  
และมีการขอแบบนี้ขึ้น ตอนนั้นไม่เยอะแบบนี้ค่ะ ประมาณ 1 รีมตอนนั้น อันนี้ประมาณ 2 รีมกว่า 
เราเองก็ดูแล้วสภาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร ท่านถาวร ตรีบุญเมือง ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะคะ ดิฉัน  
ก็เห็นด้วยกับท่านนะคะว่าเราขอเป็นอนุมัติท้ังพวงเลย 

นายสุนทร ขออนุญาตท่านประธานครับ 
ประธานสภาฯ ขณะนี้มีท่านสมาชิกกำลังอภิปรายอยู่นะคะ เชิญท่านดาราณีต่อค่ะ 
นางสาวดาราณี  ค่ะถ้าเราจะเลือกนะคะว่าเราจะพิจารณาเป็นอำเภอหรือว่าอนุมัติเป็นทั้งพวงนะคะ ขออนุญาตใช้

คำว่าทั้งพวงนะคะ เพราะว่าเป็นทั้งปึ้งนี้นะคะทั้ง 20 อำเภอ ดิฉันก็อยากจะนำเสนออย่างนี้ค่ะว่า
ก่อนหน้านี้ดิฉันได้นำเสนอวิธีการแล้วว่าก่อนที่ รพ.สต. ทุก รพ.สต. จะขอใช้เงินของท่ านเป็น
อำนาจหน้าที่ของท่านจริง ๆ ดิฉันทราบค่ะว่ามันเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านในการจะซื้ออะไรตาม
ความจำเป็นที่ท่านจำเป็น เพราะดิฉันมั่นใจว่าท่านผอ.ก็ต้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเพียงแต่ว่า
โอกาสท่ีพวกเราจะมาถามถ้าพวกเราถามท่านท้ัง 20 อำเภอในสภามันจะประชุมไม่เสร็จ ดิฉันก็เลย
บอกว่าถ้างั้นก่อนประชุมสภาเชิญ สจ. เข้าร่วมประชุมระดับอำเภอก่อนได้ไหม เพื่อจะได้ซักถาม 
ดิฉันขอตอบข้อซักถามของท่านจุรีภรณ์นะคะว่าตู้เซฟนั้นทุก รพ.สต. ต้องมี เพราะว่าดิฉันก็เขยีน
คำถามไว้ค่ะว่าตู้เซฟมีไว้ทำไมดิฉันก็มีความข้องใจเหมือนกับท่านค่ะ ทางท่านผอ.ท่ีขอซื้อก็บอกว่า
เมื่อเกิดเหตุการณ์ความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช็ค ไม่ว่าจะเป็นเงินบาทเดียวหรือว่าของที่มัน
สำคัญเอกสารสำคัญเราจะเก็บไว้ในตู้เซฟ ก่อนหน้านี้ทุก รพ.สต. ไม่มีโอกาสได้ซื้อหรือว่าถ้ามี  
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ก็เริ่มชำรุดทรุดโทรมไปแล้วนะคะ อันนี้คือความจำเป็น เท่าที่เปิดดูก็จริง ๆ ค่ะ เกือบทุก รพ.สต. 
จะขอซื้อตู้เซฟ ก็เห็นแล้วว่ามีความจำเป็น ดิฉันก็อนุมัติ ก็น่าเห็นใจจริง ๆ ว่าต้องมี ก็ได้มีโอกาสได้
สอบถามสารทุกข์สุกดิบของท่านผอ.รพ.สต.ด้วยว่าอยู่กับอบจ.เป็นยังไง ยังไงก็แล้วแต่วันนี้ดิฉันก็ยัง
เห็นด้วยอยู่ค่ะว่าเราควรจะอนุมัติท้ัง 20 อำเภอ แต่ว่าก็ยังให้ข้อคิดผอ.ท้ัง 20 อำเภอ นะคะว่าควร
จะเชิญท่านสจ.ไปทำความเข้าใจ เราจะได้สอบถามในสิ่งที่เราอยากรู้ เพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าท่าน
ต้องทำประโยชน์และทำสิ่งที่มันจำเป็น 1,2,3, ให้กับพี่น้องประชาชน เพราะดิฉันก็ได้สอบถามกับ
อำเภอของตัวเองว่าทำไมเราซื้อน้อยจัง ทำไมบางอำเภอเป็นล้าน ทำไมบางอำเภอสามแสนห้าแสน 
ท่านก็บอกว่าเรามีความจำเป็นและเราก็มีขนาดนี้ เราต้องรอการบริหารจัดการก่อนว่าเงินจะเข้าจะ
ออกอะไรยังไง ดิฉันก็ได้รู้วิธีการจัดการและอีกอย่างหนึ่งการท่ีเราได้ร่วมประชุมกับท่าน ผอ.รพ.สต.
เราก็มีโอกาสสอบถามแทนพี ่น้องประชาชนในข้อสอบถามที ่ทางประชาชนไม่สามารถเข้ามา
สอบถามได้นะคะตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่ายังไงก็แล้วแต่ดิฉันก็ยังอยากจะเห็นว่าประโยชน์ของ  
การขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ของทางรพ.สต.ท้ัง 20 อำเภอท่ีขอมานั้นดิฉันมั่นใจว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้อง
ประชาชนแน่นอน แต่ด้วยข้อกฎหมายนั้นต้องผ่านสภาพวกเราเองต้องมีข้อซักถามยังไงก็อยากฝาก
ท่าน ผอ.รพ.สต.ทั้ง 20 อำเภอ กรุณาให้เกียรติ สจ.ทั้ง 20 อำเภอ เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ ยังไง  
ก็ขอบคุณทางอำเภอหนองพอกนะคะท่ีให้เกียรติพวกดิฉันเข้าร่วมประชุมและทำความเข้าใจในเรื่อง
เอกสารต่าง ๆ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสจ.สุนทรค่ะ 
นายสุนทร ท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมสุนทร วงค์ศรีมี สมาชิกจากอำเภอจตุร -

พักตรพิมานครับ ผมเพียงแต่จะทวนกับท่านประธานว่า เมื่อสักครู่ท่านประธานถามมติท่ีประชุมว่า
เราจะพิจารณาเป็นรายอำเภอหรือพิจารณารวม ผมก็เลยจะท้วงท่านประธานว่าด้วยความเคารพ
เพื่อนสมาชิกนะครับ เพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาก็อภิปรายเลยนะครับ ท่านประธานยังไม่ได้สรุปเลยว่า
จะพิจารณาเป็นรายอำเภอหรือพิจารณารวมทั้งจังหวัดครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกได้อภิปราย แต่เรายังไม่ได้มีมติอะไรก็ถือว่าให้อภิปรายเบ้ืองต้นไปก่อนนะคะ 
ต่อไปประธานจะถามมติจากท่ีประชุมนะคะว่าเราจะพิจารณาเป็นภาพรวมหรือพิจารณารายอำเภอ
นะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด เห็นชอบให้พิจารณาเป็นภาพรวม
ทั้งหมด กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด  
ไม่เห็นชอบให้พิจารณาเป็นภาพรวมทั้งหมด กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้พิจารณาเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะ การพิจารณาญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล
และหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะ 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปราย เชิญท่านอาคมค่ะ 
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นายอาคม กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้า ร่วมประชุมทุกท่านครับ  
ผมอาคม  เฉลิมแสน จากอำเภอจังหาร จริง ๆ ในเรื ่องของการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 7  
นะครับ เรื ่องญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผมเห็นด้วยนะครับ บางทีแต่ละอำเภอผมก็ไม่เห็นด้วย เพราะว่าในเรื่อง
ของแต่ละอำเภอผมคิดว่าก็คงจะเหมือนกัน แต่ผมอยากจะท้วงติงนิดหนึ่งว่าในเรื่องของค่าครุภัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ซึ่งจริง ๆ แล้วผมก็ตรวจดูอำเภอจังหารเหมือนกัน ก็หลาย ๆ อำเภอก็ไม่ได้
มีอะไรท่ีแตกต่างกันมากมายเท่าไหร่นะครับ ก็แล้วความจำเป็นของแต่ละท่ีนะครับ ผมมีความเป็น
ห่วงเรื่องหนึ่งก็คือผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาล
ท่ีบ้านพะยอมนะครับ ในเรื่องของน่าจะเป็นส่ิงก่อสร้างรอบอาคาร รพ.สต.ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพบ้านพะยอม เนื่องจากว่าด้านข้างซึ่งเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเราเป็นสาวโสดนะครับ ทีนี้  
ก็จะมีการบุกรุกเข้าไปบ่อย เพราะว่ารอบรั้วไม่ขอบชิด ก็เห็นท่านผอ.ส่งรายการส่ิงก่อสร้างรั้วรอบ
อาคารเข้ามาต้ังแต่ปีท่ีแล้วนะครับ ทีนี้ท่านก็ หลายครั้งท่ีผม เวลามีการประชุมในระดับอำเภอผมก็
เคยเข้าร่วมประชุมตลอดนะครับ ก็อยากจะถามทางคณะผู้บริหาร ซึ่งตรงนี้นะครับก็สามารถท่ีจะใช้
จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขได้ ซึ่งมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งควรท่ีจะเร่งรีบและดำเนินการให้เขาในการท่ีจะช่วยเหลือนะครับ 
เพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับ ก็อยากจะนำเรียน ในเรื่องของญัตติตรงนี้ผมมองดูแล้วก็มีเฉพาะ  
ในเรื่องของค่าครุภัณฑ์ ซึ่งมันก็มีความจำเป็นนะครับ แต่ว่าในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินถือว่า  
เป็นเรื่องจำเป็นในระดับต้น ๆ ก็อยากจะให้ทางท่านประธานได้ฝากทางคณะผู้บริหารได้ไปพิจารณาดู
นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านบุญเลิศ อุดหนุนค่ะ 
นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมบุญเลิศ อุดหนุน สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย เขต 3 ครับ ท่านประธานครับในระเบียบ
วาระที่ 7 นี้นะครับ ผมก็มีความเห็นคล้าย ๆ กับบรรดาเพื่อนพ้องสมาชิกนะครับ เพราะว่าเห็น
ความจำเป็นของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องนำครุภัณฑ์ต่าง ๆ ไปใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการให้บริการพี่น้องในพื้นท่ี เพราะฉะนั้นการท่ีเสนอเข้ามาตรงนี้ผมคิดว่าเรา
น่าจะรีบอนุมัติให้ท่านรีบไปดำเนินการ เพื่อที่จะได้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ และอีก
ส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่าตอนแรกผมก็สงสัย ผมก็ถามท่านประธานของอำเภอเกษตรวิ สัยคุณหมอ
อำนาจว่าท่านประธานท่านอยู่รพ.สต.บ้านเขวาตะคลอง ตำบลทุ่งทอง ทำไมท่านได้งบประมาณ  
แค่หมื่นกว่าบาท ทั้งที่ท่านเป็นประธานผมก็สงสัย ก็ได้รับคำตอบว่าท่านบอกว่ามันเป็นเงินของ  
รพ.สต.เองที่เขาเสนอมาตามแผนของเขา โดยผ่านทางของเรา ซึ่งจริง ๆ แล้วมันก็เป็นไปตาม
ระเบียบข้ันตอนการกระจายอำนาจนะครับ เมื่อทางรพ.สต.เข้ามาอยู่กับท้องถิ่นกระบวนการต่าง ๆ 
ก็ดำเนินการไปตรงนั้น ผมก็คิดว่าก็คงจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไร แล้วการที่พวกเราอนุมัติแบบ
ภาพรวมก็เชื ่อมั ่นนะครับว่าคุณหมอก็คงจะดูดีมาแล้วอีกส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็เครื่องไม้
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เครื่องมือวัสดุครุภัณฑ์มันก็ชำรุดเสียหายได้อย่างที่ว่านั่นล่ะครับ เพราะฉะนั้นก็ผมเห็นด้วยและ  
ท่านประธานรีบอนุมัติเลยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ เชิญท่าน
ดาราณี ศรีดาราค่ะ 

นางสาวดาราณ ีกราบเรียนท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันดาราณี  ศรีดารา สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก เมื่อสักครู่เราก็มีมติในเรื่องของการ
เลือกวิธีการในการอนุมัติ เราอนุมัติทั ้งพวงนะคะ สืบเนื่องจากในวาระนี้มั นเกี ่ยวกับ รพ.สต. 
เนื่องจากดิฉันได้เข้าร่วมประชุมก็จะมีข้อสอบถามว่าหากเรามีการซ่อมแซมเรามีอำนาจทำได้ไหม
เงินก้อนนี้ที่ขอมาทำได้ไหม ทางท่านผอ.ก็ได้แจ้งว่าทำได้คำว่าซ่อมแซมแต่ทีนี้พวกเราเองยังขาด 
ทาง รพ.สต. ยังขาดช่างนะคะท่านนายก ทางรพ.สต.ขาดช่างการเขียน ปร.4 , ปร.5 หรือว่า
กระบวนการเหล่านี้เราจะต้องอาศัยช่างทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าถ้าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดของเรามีแนวทางอะไรที่จะช่วยให้มันสะดวกมากขึ้นให้ทางท่านผอ.วันนี้มาทั้ง 20 
อำเภอ ได้เห็นแนวทางว่าทำอย่างไรให้สะดวกมากขึ ้น เพราะว่ากองช่างของเราก็มี งานมาก
เหลือเกินนะคะ เพราะฉะนั้นเรื่องของการซ่อมแซมบางสถานที่ก็อาจจะยังไม่กล้าทำเพราะว่าไม่มี
ช่างหรือเรื่องของท่ีดินเรื่องบางเรื่องมันเกี่ยวกับข้อกฎหมาย เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้ใช้เวที
แห่งนี้ให้ข้อเสนอแนะกับทางท่านผู้อำนวยการ รพ.สต.ทั้ง 20 อำเภอ ในเรื่องของการซ่อมแซม 
ในเรื่องของช่างในการออกแบบ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งท่ีเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วหาก
ส่วนใดของอบจ.ของเรามีปัญหาเราก็น่าจะช่วยกันในการที่จะแก้ไข เพราะว่าบาง รพ.สต. ก็มีเงิน
แต่อาจจะยังไม่กล้าทำหรือว่ายังไม่สะดวกเรื่องของช่าง เพราะฉะนั้นอยากใช้เวทีแห่งนี้ได้ฝาก 
ท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารและกองช่างนะคะ ในเรื ่องของการช่วยเหลือพี่น้อง รพ.สต.ค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านประไพ  ศรีสัจจา ค่ะ   
นายประไพ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมประไพ  ศรีสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย ใคร่ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าบางเรื่องท่ีเรา
จะนำเสนอให้ไปอยู่ในระเบียบวาระอื่น ๆ ขออนุญาตเรียนท่านประธานเราขอมติที ่ประชุมว่า 
จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เพราะว่าท้ัง 20 อำเภอ ภาพรวมมติได้แล้วว่าขอมติให้ภาพรวม ต่อไปขอมติ 
ที่จะอนุมัติให้กับรพ.สต.ครุภัณฑ์ทั้ง 20 อำเภอ เพราะว่าด้วยความจำเป็นผมเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็น
โรงเรียนอีกส่วนหนึ่งที ่อยู ่ในความรับผิดชอบของเรา รพ.สต.ก็อยู่ในความรับผิดชอบของเรา  
ล้วนแล้วแต่ดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตสุขภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โรงเรียนพัฒนาการศึกษา
เพราะฉะนั้นถ้าสมาชิกจะอภิปรายก็ให้อยู่ในระเบียบวาระอื่น ๆ ว่าเราจะดูแลช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานครับ ขอมติในท่ีประชุมครับ 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญนะคะ เชิญท่านบุญเลิศ  อุดหนุน ค่ะ   
นายบุญเลิศ ท่านประธานครับ นิดหนึ่งครับคือในเรื่องของการอภิปรายเมื่อสักครู่ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจาก

อำเภอเมืองท่านได้ตั้งข้อสังเกตและถามท่านประธาน ผมก็อยากให้ขั ้นตอนตรงนี้มันเสร็จก่อน 
เพราะว่าเมื่อสักครู่ท่านดาราณีช้ีแจงแทนเอง ซึ่งถ้าตามหลักจริง ๆ แล้วสมาชิกเราจะโต้ตอบกันเอง
ไม่ได้นะครับ เราต้องให้คนที่เกี่ยวข้องเขาชี้แจง เพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ท่านประธานย้อนไป  
ตรงนี้ให้มันถูกก่อนจึงขอมติครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ   
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ จริง ๆ แล้วทางฝ่ายบริหารเองก็ได้มอบนโยบายให้กับทางแต่ละในพื้นที่ได้  
ไปทำความเข้าใจกับสมาชิก เพราะเราทราบว่าโครงการต่าง ๆ ท่ีจะนำเสนอเข้าสู่สภาเพื่อให้สมาชิก
ได้อนุมัติมันก็มีจำนวนมากก็มีบางพื้นที่ได้เชิญสมาชิกไปร่วมพูดคุยปรึกษาหารือและอธิบายถึง
ความจำเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์ ต่อข้อซักถามของท่านสจ.จุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร เกี่ยวกับเรื่องทำไม
ต้องซื้อตู้นิรภัย ซึ่งมันเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ในส่วนท่ี 
1 สถานที่เก็บรักษา ข้อ 22 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับไว้ในตู้
นิรภัย ซึ ่งตั ้งอยู ่ในที ่ปลอดภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งเป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยนะครับ ก็ขออนุญาตชี้แจงท่านจุรีภรณ์ เอื ้อไพจิตร ต่อข้อซักถามกับท่าน 
สจ.อาคม เกี่ยวกับการทำรั้ว เรามีการซักถามกัน ถามกันหลายครั้งมากว่าในช่วงที่เรายังไม่ได้รับ
มอบพื้นที่เราสามารถไปดำเนินการอะไรอย่างไรได้บ้างหรือไม่ เพราะเราเป็นห่วงว่าถ้าเกิดไป
ดำเนินการแล้วมันผิดระเบียบ แต่เมื่อสักครู่ท่านปลัดได้ชี้แจงว่ามันเป็นไปตามภารกิจถ่ายโอนมา
สามารถดำเนินการได้ ซึ่งตอนแรกเราเป็นห่วง เป็นห่วงว่าถ้าเกิดเราไปทำโครงการท่ียังไม่ได้รับมอบ
พื้นที่กลัวจะเป็นปัญหา แต่ตอนนี้ท่านปลัดยืนยันในหลักการแล้วว่าเราสามารถดำเนินการได้  
ส่วนกรณีที่ท่านสจ.ดาราณีพูดถึงเรื่องการไปให้ช่างประมาณรายการต่าง ๆ ตามระเบียบแล้วเรา
ต้องให้ส่วนของเราให้ช่างอบจ.เราเป็นคนดำเนินการก่อน แต่ถ้าเกิดว่ามันมีความจำเป็นท่ีจะเกิด
ความเสียหายก็สามารถใช้ช่างในพื้นท่ีได้ครับก็นำเรียนในท่ีประชุมได้ทราบครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงประเด็นท่ีท่านสมาชิกหลาย ๆ ท่านได้ซักถามไปแล้วในส่วนของการใช้จ่ายเงิน
บำรุงโรงพยาบาล มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพล โอฆะพนม 
ค่ะ 

นายธนพล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมธนพล  โอฆะพนม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ซึ่งในระเบียบวาระนี้ ถ้าไม่  
ลุกขึ้นมาก็คงไม่ใช่นะครับ ก็ประเด็นมันอยู่ตรงท่ีทางฝ่ายบริหารได้รวบรวมปัญหาท่ีจะต้องเอาเข้า
มาสู่สภา ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่เป็นญัตติที่จะต้องใช้เงิน ซึ่งสมาชิกหลายท่านก็ห่วงใยอภิปรายไป 
ซึ่งผมเองก็ไม่ได้ติดขัดเหมือนกับสมาชิกทุกท่านที่ได้นำเสนอ แต่ก็ต้องตั้งเป็นประเด็นไว้นิดหนึ่ง  
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นะครับว่าเป็นข้อสอบถามเผื่อเป็นประโยชน์นะครับ รพ.สต.ทั้งหมดในสังกัดของเรา 229 แห่ง  
แต่ที่ปรากฏที่ใช้ก็คือที่ขอมาในญัตตินี้ก็คือ 213 แห่ง ก็แสดงว่าอีก 16 แห่ง ไม่ได้เสนอเข้ามา  
ในรายการดังกล่าวนี้ อาจจะด้วยปัญหาเรื่องงบประมาณหรือยังไม่พร้อมที่จะเอาเข้าสู่สภาแห่งนี้  
แต่ก็จำนวนทั้งหมด 1,812 รายการไม่ติดขัดครับ และเงินจำนวน 22 ล้านเศษก็ถือว่าถ้ารวมกัน  
เป็นก้อนใหญ่ แต่ถ้าแยกกันออกก็น่าจะเป็นรายย่อย ๆ ประเด็นท่ีจะสอบถามนะครับ เพราะเราเอง
ซึ่งตะกี้นี้ปี 66 เราพึ่งคุยกันเรื่องงบประมาณที่เหลือจ่ายปี 66 นะครับ เสร็จแล้วตอนนี้ คือ 67  
ของเรา ก็ใคร่ขออนุญาตสอบถามท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารนะครับว่ารูปแบบกระบวนการ
และวิธีการเพื่อได้มาซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว เรามีรูปแบบถ้าผ่านขั้นตอนนี้คืออนุมัติ  
ถ้าสภาอนุมัติเสร็จรูปแบบวิธีการต่าง ๆ จะอยู่ตรงไหนนะครับ การได้มาซึ่งผลของเราอนุมัติ เช่ือว่า
หลายท่านก็เร่งบอกว่าอยากให้ทาง รพ.สต.ได้ใช้งบประมาณตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้อง
ประชาชน แต่ดังนั้นเพื่อสภาจะได้ทราบนะครับว่าแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างเราจะให้ทาง รพ.สต.
ดำเนินการหรือรวมจ่ายรวมซื้อจ้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา ถ้าความสะดวก 
ในมุมนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนวิธีซื้อจ้างเขาดำเนินการกันอย่างไร ตรงนี้เราจะได้ทราบโดย
ทั่วกันนะครับเพราะว่าตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาทุกอำเภอ สมาชิกทุกอำเภอก็จะได้
ทราบ ฝ่ายบริหารก็จะให้แนวทางที่เราจะได้รู้ร่วมกันนะครับ แล้วตามคำขอก็เป็นอำนาจของสภา
โดยการท่ีฝ่ายส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้ขอผู้บริหาร ซึ่งน่าจะเป็นความจำเป็นท่ีเรียบเรียง
มาท้ังหมด จึงใคร่ขออนุญาตนะครับว่าอย่างท่ีสมาชิกหลายท่านบอกว่าต้องรีบใช้ต้องรีบทำ เราไม่มี
ปัญหาหรอกครับ เพราะว่าวันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานที่เสนอญัตติไว้ ให้ผอ.ต่าง ๆ ได้เห็น ผอ.
ท่ีมาได้ทราบนะครับว่าเราเองก็เต็มท่ีกับพี่น้องประชาชน ส่วนของโรงพยาบาลก็ถือว่าได้มาพบเจอ
กันบ้างในบรรยากาศท่ีประชุมสภาก็อยากให้สภาแห่งนี้ได้เป็นท่ีประจักษ์นะครับว่าเราห่วงใยในการ
ดำเนินงานของทุก ๆ ท่าน เพื่อที่จะเป็นแนวทางอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะว่าเราคุยกันคนละครั้ง
บางทีใช้สภาแห่งนี้ในการนำเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นที่ปรากฏจึงใคร่ขออนุญาตสอบถามท่านประธาน
ผ่านไปยังฝ่ายบริหารนะครับว่าการซื้อจ้างการดำเนินการห้วงเวลาจะได้ผลขนาดไหน เพราะบางอัน
เป็นครุภัณฑ์ประเภทเดียวกันอย่างที่สมาชิกหลายท่านได้ดูนะครับว่าครุภัณฑ์ในทำนองที ่สเปก
ใกล้เคียงกันเราจะซื้อจ้างแยกจ้างหรือยังไงก็อยากให้ทางฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงต่อสภานะครับ เพราะ
วาระต่อไปก็ยังมีเรื่องผลงานวาระต่อไปวาระอื่น ๆ ตรงนี้ก็ใคร่ขออนุญาตว่าแนวทางกระบวนการ
ต่าง ๆ เราจะได้รับทราบร่วมกัน ใคร่ขออนุญาต ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ต่อข้อซักถามของท่านธนพล  โอฆะพนม เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการในการ
ไปจัดซื้อจัดจ้างคือทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบอำนาจให้ทาง ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
สามารถดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างได้ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ถ้าเกิน 100,000 บาท  
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ก็ทำเรื่องมาขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ก็ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ท่ี
รพ.สต.เหมือนเดิมครับทุกโครงการครับของแต่ละ รพ.สต.ครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพล ค่ะ 

นายธนพล ขออนุญาตสมาชิกนะครับกำลังต่อเนื ่องนิดหนึ่งนะครับท่านคือถ้าดังนั้นกระบวนการที ่ทาง  
ฝ่ายบริหารได้นำเสนอว่าถ้ามันเกิน 100,000 ก็ยังไปซื้อจ้างที่รพ.สต.นะครับ ต้องขออนุมัติก่อน  
นะครับ เกรงว่าจะล่าช้าเพราะว่าบางอย่างถ้ากลับไปที่ศูนย์ส่วนกลางส่วนต่างอำเภอแล้วจะเกิด
ปัญหาความล่าช้า เพราะสอบถามผ่านท่านประธานผ่านไปถึงฝ่ายบริหารก็น่าจะเป็นเรื่องท่ีตรงกัน 
แล้วอีกประเด็นที่ผมสอบถามเบื้องต้นนะครับว่าปัจจัยที่ทางรพ.สต.อีก 16 แห่ง ที่ไม่ได้เสนอร่วม
เข้ามานะครับ ผมไม่แน่ใจว่าตกเกณฑ์หรือประเภทไหนที่เขาไม่ได้เข้าร่วม เพราะบางทีเราจะได้
ทราบปัญหา เพราะว่าเราเข้าใจนะครับที่หลายแห่งที่ได้เสนอมา 213 แห่ง แต่ขาดไปอยู่ 16 แห่ง 
คืออุปสรรคหรือปัญหาที่ไม่ได้ร่วมขออนุมัติในครั้งนี้เกิดจากประเด็นอันใดนะครับ เผื่อที่จะได้พอ
เข้าใจว่าครั้งต่อไปหรือกระบวนการ นี่เป็นเงินติดตัวมาผมทราบว่าเป็นเงินติดตัวมาของท่านมา  
หรือว่าถ้าเราเอาในส่วนท่ีของอบจ.ของเราท่ีจะผลักดันในส่วนท่ีรพ.สต.ท่ีเขาใช้เงินไปหมดหรือขาด
กระบวนการตรงนี้เราจะดูแลส่งเสริมเขาในเรื่องอย่างนี้ได้อย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ       
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ตามปกติแล้วทาง รพ.สต.แต่ละที่การจะมาทำการจะใช้จ่ายงบประมาณก็มี
การทำแผน ซึ่งเรามีคณะกรรมการท่ีใช้คำว่ามาพิจารณาเรื่องแผนในครั้งนี้ ส่วนท่ี รพ.สต.ท่ียังไม่ได้
ทำเรื่องขอมารายละเอียดยังไม่ชัดว่าอาจจะยังไม่มีความจำเป็นหรืออาจจะมีความจำเป็นแต่ว่า
อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดูแล้วเงินบำรุงอาจจะไม่เพียงพอใช้จ่ายตลอดท้ังปี ซึ่งอย่างท่ีผมได้นำ
เรียนในที่ประชุมในครั้งที่ผ่านมาบอกว่าภารกิจถ่ายโอนครั้งนี้มีหลายสิ่งที่เราทำไปแก้ไขปัญหาไป 
ไม่ว่าจะเป็นแก้ปัญหาเรื่องบุคลากร ไม่ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องเงิน บางครั้งเราเอาเรื่องเงินไปแก้ปัญหา
เรื ่องบุคลากรทำให้มีปัญหาเรื ่องเงิน เพราะฉะนั้นบาง รพ.สต.ที่มีเงินบำรุงเหลือไม่มากซึ่งเป็น  
ขนาด S ซึ่งใช้คำว่าเขาก็ต้องมีความคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้การบริหารงานในรพ.สต.ตลอดครบ
ท้ังปี ซึ่งในส่วนท่ีทำอยู่ในการท่ีเป็นคณะ กสป. ท่ีประชุมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการไปพูดคุยกับทาง 
สปสช. ในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งปีนี้เราได้รับงบประมาณในส่วนที่จัดสรรมาหลายหัวค่า OPPT  
มีจำนวนเงินท่ีมากขึ้น ซึ่งคิดว่าใน รพ.สต.ขนาด S ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากเพราะเงินเหลือไม่มาก
อาจจะสามารถแก้ไขปัญหาในปีนี ้ได้ ซึ ่งถามว่าส่วนที่ยังไม่เสนอขอเข้ามา เดี ๋ยวจะต้องไปดูว่า
รายละเอียดของท่านอาจจะยังมีความจำเป็นหรือท่านเป็นห่วงเรื่องเงินบำรุงท่ีท่านมีอยู่ครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านเจษฎา แสนบุญมี ค่ะ  
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นายเจษฎา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมครับ ผมเจษฎา 
แสนบุญมี เขต 3 อำเภอสุวรรณภูมิ ท่านประธานครับผมเห็นสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายพาดพิง
ท่าน ผอ.รพ.สต. อย่างนี้ครับท่านประธานครับ ท่าน ผอ.รพ.สต.เข้าใจว่าไม่ธรรมดานะครับเรื่อง
ความรู ้ ท่านประธานครับจึงอยากเห็นท่าน ผอ.รพ.สต.หลายท่านหน้าตาหล่อเหลาเอาการ
เหมือนกัน ได้แสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกก่อนที่เราจะลงมติเพื่ออะไรครับท่าน เพื่อเป็น
กันเองนะครับท่านนายกครับ เพื่อเป็นการผ่อนคลายและประการสำคัญ อบจ.และ รพ.สต.ร่วมงาน
เป็นอย่างไรบ้าง สัก 3 ท่านนะครับท่านประธาน ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่าน สจ.อนุชิต ภาระเวช ค่ะ   
นายอนุชิต ท่านประธานท่ีเคารพ กระผมนายอนุชิต ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง ประการแรกครับท่านประธาน ต่อข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่  
ตรงนี้เป็นเวทีของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการ
ประชุมก็คือท่านประธาน ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าท่ี ผอ.รพ.สต. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม การท่ีจะอนุญาต
ให้ใครนอกจากสมาชิกสภาขึ้นพูดนั้นประธานต้องเป็นผู้อนุญาต ท่านประธานเห็นไหมครับท่าน
นายกในฐานะฝ่ายบริหารจะได้พูดก็ต้องยกมือและท่านประธานอนุญาตถึงได้พูด เพราะฉะนั้นผม
ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยในการที่จะให้ผู ้เข้าร่วมประชุมซึ่งก็เป็นไปได้ว่าฝ่ายบริหารยกมือขอ
ประธานและประธานอนุญาตฝ่ายก็เสนอว่าอยากจะให้ผอ.รพ.สต.ได้แถลงหรือชี้แจงในที่ประชุม
และเป็นอำนาจของท่านประธานจะวินิจฉัยว่าจะอนุญาตหรือไม่ด้วยนั่นเป็นประเด็นท่ีหนึ่งนะครับ 
ท่ีผมไม่เห็นด้วย ประเด็นสำคัญท่ีอยากจะพูดถึงในระเบียบวาระนี้ก็คือว่าการขออนุมัติเงินบำรุงของ
รพ.สต.มันก็เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ในอดีตนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล สถานีอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท่านก็ใช้ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ
เปล่ียนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราก็ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการใช้เงินต่าง ๆ 
มันก็เลยต้องเข้ามาสู่ที่ประชุมสภานี่ก็เป็นระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่จะให้อำนาจในการ
อนุมัติการใช้เงินนั้นผ่านสภาก็เป็นการเพิ่มขั้นตอนเรื่องของการเงินเรื่องของพัสดุท่านก็ต้องปรับ
ใหม่หมดครับจากที่เคยใช้ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อมาอยู่ใช้ระเบียบของกระทรวง 
มหาดไทยมันก็มีความยากลำบากมากขึ้น ผมถึงเห็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยท่าน
นายกและคณะเวลาที่ท่านไปจัดกิจกรรมพบปะผอ.รพ.สต. อบจ.เคลื่อนท่ีและไปเยี่ยมถึงให้
เจ้าหน้าที่ได้ไปซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าในแต่ละเรื่อง เรื่อง
การเงินเรื่องพัสดุเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้ไม่ให้ผิดกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย นี่คือการซักซ้อมทำความเข้าใจกันและท่านก็ไปดูครับว่าที่ผ่านมา ผอ.รพ.สต.
ทำหน้าที่ทั้งพัสดุ ทำหน้าที่ทั้งบัญชี ทำหน้าที่ทั้งไปฉีดยา อบจ.เราก็ไปดูครับว่า รพ.สต.แต่ละแห่ง
นั้นท่านขาดบุคลากรในด้านไหนบ้าง ก็พยายามที่จะหามาช่วยมาหนุนมาเสริม เท่าที่ผมได้ติดตาม
และเห็นว่าตอนหลังมา ผอ.รพ.สต.ต่าง ๆ  ท่านก็รู้สึกว่าบ่นน้อยลงแล้ว เพราะน่าจะมีคนที่เพิ่มข้ึน
เกือบจะเพียงพอ ถึงแม้ว่าบางแห่งบางที่ก็ยังขาดพยาบาลอยู่ ก็อยากฝากท่านประธานผ่านไปยัง
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ผู้บริหาร เรื่องของการพิจารณาเป็นภาพรวมทั้ง 20 อำเภอ ผมจำได้และยืนยันว่าจำไม่ผิดแน่ ๆ 
รอบนี้น่าจะเป็นครั้งท่ี 3 ท่านประธานจำได้ไหมครั้งแรกก็จะเป็นจำนวนประมาณนี้ยอดเงินใหญ่ ๆ 
และครั้งที่ 2 ก็มีไม่กี่ รพ.สต. ยอดนี้ก็เหมือนครั้งแรกที่เราพิจารณาซึ่งผมก็ยืนขึ้นพูดในที่ประชุม
แห่งนี้ว่าขอให้สภาได้พิจารณารวมยอดเดียวทุกโครงการ เพราะมีความเชื่อมั่นว่าประการที่หนึ่ง 
รพ.สต.แต่ละอำเภอเขามีคณะกรรมการในการประสานงานกันเป็นข้อเสนอของ รพ.สต.ต่าง ๆ แล้ว
ก็มาหารือกันว่าเขารู้ครับว่าเขามีความจำเป็นมีความต้องการท่ีจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างไร สองก็
คือเป็นนโยบายของฝ่ายบริหารที่บอกว่าให้เชิญสมาชิกสภาอยู่ในเขตนั้น ๆ เข้าไปร่วมหารือด้วย 
เผ่ือว่ามันมีปัญหาจะได้ให้ข้อคิดเห็นต้ังแต่ต้นทาง เมื่อประชุมกันเสร็จสรรพแล้วก็ส่งให้ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารท่านก็มีคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา เมื่อพิจารณาเห็นชอบแล้วว่าเป็นไปตามความ
ต้องการและสอดคล้องกับส่ิงท่ี รพ.สต. ต่าง ๆ นั้นต้องการและไม่ขัดระเบียบ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
สภาได้อนุมัติ นี่คือขั้นตอนกระบวนการที่มา เพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับผมก็ยังยนืยัน
และเห็นด้วยสิ่งที่ท่านประธานได้กรุณาได้วินิจฉัยและสภาแห่งนี้ได้มีมติว่าให้พิจารณาเป็นรวม  
ทุกรายการพร้อมกัน ด้วยความเชื่อมั่นว่าผมก็ยังเชื่อมันว่าสมาชิกได้เข้าไปร่วมรับฟังให้ความเห็น 
ในการประชุมตั้งแต่อยู่ในระดับพื้นที่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนสมาชิกจะได้มาพิจารณา 
อย่างเช่นยกตัวอย่างเกิดมาดูอำเภอทุ่งเขาหลวงของผมและบอกว่าไม่เห็นด้วย หรือผมไปดูพิจารณา
อำเภอเมืองและบอกว่าไม่เห็นด้วยหรืออำเภออื่นไม่เห็นด้วยมันจะทำอย่างไร เพราะฉะนั้นท่าน
ประธานที่เคารพครับ ผมก็สนับสนุนท่านประธานครับที่ได้ขอมติในการพิจารณาของสภาเพื่อใช้
จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งท่านประธานเป็นเรื่อง
สืบเนื่องกัน ตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเราถือว่าได้รับคุณูปการอย่างสูงยิ่งนะครับ 
จากการที่ รพ.สต.ได้ย้ายมาสังกัดอบจ.ร้อยเอ็ดเราเต็มพื้นที่ เพราะว่ากิจกรรมด้านสาธารณสุขเรา
ถือว่าตอนนี้น่าจะเป็นเนื้องานหลักที่อบจ.ร้อยเอ็ดเราได้ลงไปสู่ถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด
ร้อยเอ็ดอย่างท่ัวถึงมากท่ีสุด เรามีอยู่ทุกตำบล รพ.สต.บางตำบลมี 2 แห่ง นี่คือคุณูปการครับก็ต้อง
ฝากขอบคุณท่านผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ของ รพ.สต.ทุกแห่งที่ได้ทุ่มเทสรรพ
กำลังในการปฏิบัติหน้าที่และขอบคุณสภาแห่งนี้ที่ได้อนุมัติการถ่ายโอน รพ.สต.มาสังกัด ขอบคุณ
ท่านฝ่ายบริหารที่ได้เสนอให้รับ รพ.สต.มาสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ ดของเราและผมคิดว่า เนื ้องาน
สาธารณสุขของจังหวัดร้อยเอ็ดเรานั้น ก็จะสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด สร้าง
สุขภาพที่ดีให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด พี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะมีแรงในการทำมาหากินและสร้าง
เศรษฐกิจได้ในอนาคต ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านเจษฎา ค่ะ   
นายเจษฎา ขอบคุณครับท่านประธานครับ เด๋ียวเข้าใจผิดนะครับ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ทุกท่าน

ท่ีเข้าร่วมประชุมครับ กระผมเจษฎา แสนบุญมี สจ.ทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิครับ จริง ๆ แล้วที่ผม
ได้พูดไปเมื่อสักครู่ครับ ผมเสนอท่านประธานสภาว่าขออนุญาตท่านประธานให้ ผอ.รพ.สต.ได้แสดง
ความคิดเห็น ผมไม่ได้อนุมัติเลย ไม่ได้บอกว่า ผอ.รพ.สต.ต้องพูดท่ีไหนเล่านะครับ ผมขออนุญาต
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ท่านใช้ดุลพินิจท่านประธานสภา เพื่ออะไรครับ เพื่อเมื่อ รพ.สต.ย้ายมาอยู่กับเราให้ท่านรีแลคบ้าง 
ให้ท่านได้พูดคุยบ้าง นี่ผมขอประธานสภานะครับ ให้เข้าใจอย่างนั้นด้วยนะครับ ไม่ได้อนญุาตให้พูด
นะครับ ผมขอประธานสภานะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกช้ีแจง ค่ะ   
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ คือภารกิจรับโอนรพ.สต.มา ผมก็พูดมาตลอดว่าเป็นภารกิจท่ีสำคัญ เพราะมัน
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนท้ังจังหวัดร้อยเอ็ด และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาพวก
ท่านก็ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเรามีหลายครั้งหลายโครงการที่เราไปทำไปเพิ่ม 
ไปเสริมพลังให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่งนะครับ เราตั้งใจอยากให้ภารกิจครั้งนี้  
มันสำเร็จโดยเร็ว ผมใช้คำว่าสำเร็จโดยเร็วเพราะภารกิจครั้งนี้จะล้มเหลวไม่ได้ ถ้าล้มเหลวแลว้มัน
ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชน อย่างที่ท่านสจ.อนุชิต ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่านก็บอกว่า
ในช่วงนี้เสียงสะท้อนอาจจะเบาลง เนื่องจากว่าเราไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาในหลายส่ิง
หลายส่วน แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่เยอะที่จะต้องดำเนินการ ผมเองในฐานะเป็นผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก็ใช้คำว่าก็พยายามอยากให้สมาชิกทุกท่านนะครับได้มีโอกาสได้ไป
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้อำนวยการรพ.สต.ในพื้นที่ของตัวเองในทุก ๆ  อำเภอ นโยบายที่มอบหมาย
อยู่ตลอดว่าเป็นไปได้อยากให้ผอ.รพ.สต.เชิญสมาชิกไปพูดคุยไปทำความเข้าใจ แม้แต่เรื่องท่ีอีกไม่กี่
วันนี้ท่ีเราจะไปศึกษาดูงานท้ังโรงพยาบาลส่งเสริมต้นแบบท่ีเชียงใหม่และไปดูท่ีเชียงราย เราก็ได้มี
โอกาสได้เชิญคณะประธาน กปอ. แต่ละอำเภอไปด้วย เพื่อท่ีจะให้คณะประธาน กปอ. แต่ละอำเภอ
ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางสมาชิก ซึ่งอาจจะมีใช้เวลาตรงนั้นท่ีตามข้อเสนอของท่านเจษฎา อาจจะ
ใช้เวทีตรงนั้นในพูดคุยกันทำความเข้าใจร่วมกัน ผมเชื่อว่าเมื่อเราได้มีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้น
ปัญหาต่าง ๆ ของรพ.สต.ที่มีอยู่ก็คงจะสะท้อนผ่านมาทางสมาชิก ซึ่งเชื่อว่าเรื่องต่าง ๆ ถ้าเกิดเรา
ไปพูดคุยกันจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ ้น ก็ฝากสมาชิกทุกท่านนะครับว่าภารกิจครั้ งนี ้มันเป็นภารกิจ
สำคัญ แม้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเราจะมีภารกิจเกือบครบทุกด้าน แต่ว่าด้านเรื่อง
การดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนผมว่าเป็นเรื่องท่ีสำคัญมาก ถ้าเกิดว่าคนเรามีสุขภาพดีเรื่องอื่น ๆ 
มันก็จะตามมา ก็ขออนุญาตถ้าหากวันนี้มีประธาน กปอ. มาเกือบทุกอำเภอ ถ้าเกิดว่ามีโครงการ
ครุภัณฑ์ไหนที่สมาชิกข้องใจสงสัยอยากสอบถาม จะขออนุญาตประธานให้ประธาน กปอ. ชี้แจง  
ผมเช่ือว่าสมาชิกทุกท่านคงเห็นตรงกันแล้วว่ามีความจำเป็นที่จะให้ทางรพ.สต.ไปใช้ครุภัณฑ์ท่ีมาขอ
อนุมัติจากท่ีประชุมในครั้งนี้โดยเร็ว ซึ่งถามว่าโอกาสครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญ ท่ีจริงอยากให้พวกเรา
ได้พูดคุยกัน แต่ว่าอย่างที่ท่านเจษฎาเสนอ ผมขออนุญาตเป็นวาระอื่นในการที่จะไปศึกษาดูงาน  
นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที ่ประชุมนะคะ  
เชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 
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สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติ
ญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  34       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระที่ 8  เร่ือง  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน กระผม นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2565 จำนวน 6 ด้านการพัฒนา ดังนี ้
1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 148,824,290 บาท  
2. ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่ิงแวดล้อม จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 3,001,320 บาท  
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง จำนวน 145 โครงการ งบประมาณ 
    211,873,240 บาท  
4. ด้านการท่องเท่ียว กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 5,036,700 บาท  
5. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 30,328,372.50 บาท  
6. ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง จำนวน 102 โครงการ งบประมาณ 376,268,160.70 บาท  
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 775,332,083.20 บาท รายละเอียดตามเอกสาร ท่ีได้จัดส่งให้แล้วนั้น  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 8 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งฝ่ายบริหารได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ  
เชิญท่านนวรัตน์  พาโคกทม ค่ะ 
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นางนวรัตน์ กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ดิฉันนาง
นวรัตน์  พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอปทุมรัตต์ จากท่ีดิฉัน
ได้ทราบเห็นเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามนโยบายของ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มองไปที่นโยบายที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง สนับสนุนการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็ว เพียงพอ อำนวย
ความสะดวกในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความ
สะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง การดำเนินงานกิจกรรมเศรษฐกิจประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด 
ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 51 โครงการ งบประมาณ 47,413,360 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 
จำนวน 94 โครงการ งบประมาณ 174,035,880 บาท ดิฉันอยากจะขอสอบถามทางฝ่ายบริหารว่า 
ในโครงการท้ังหมด 94 โครงการ ของงบประมาณ 174,035,880 บาท ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนค่ะ 
อยู่ในขั้นตอนประกาศหรือยัง ทำ TOR หรือยัง ทำสัญญาหรือยัง ส่งไปท่ีกองช่างหรือยัง เพราะใน
คราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2567 ดิฉันได้รับข้อมูลจากท่าน  
ผอ.กองช่างว่า ตอนนี้เหลืออยู่ 6 โครงการที่ยังไม่เสร็จ ก็รับปากกับท่านนายกว่า เส้นตายเดือน
ธันวาคม ก็จะขออนุญาตให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคม ซึ่งดิฉันก็สับสนระหว่าง 94 โครงการ กับ 6 
โครงการ ก็อยากจะขอนำเรียนสอบถามท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่า สรุปว่าตัวเลขท่ี
ชัดเจนเป็นตัวเลขไหนค่ะ เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของงบประมาณแต่ละโครงการเป็น
ส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง เป็นความหวังของพี่น้องในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเฉพาะอำเภอปทุมรัตต์  
ท่ีมีถนนของ อบจ.มากพอสมควร ก็อยากจะติดตามและสอบถามขออนุญาตเรียนถามท่านประธาน 
นะคะ ขอบคุณค่ะ    

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ต่อข้อซักถามของท่านนวรัตน์  พาโคกทม จริง ๆ แล้วผมก็เตรียมที่จะชี้แจงกับ
สภาในวาระอื่น ๆ  ซึ่งทราบว่าพวกท่านคงห่วงใยว่า โครงการต่าง ๆ  เกรงว่ามันจะเกิดความล่าช้านะ
ครับ ผมพูดทุกครั้งว่า ที่มีสภากาแฟของผู้บริหารใน อบจ.เราก็มีการซักถามกันมาตลอดว่า ขั้นตอน
การดำเนินงานไปถึงไหนแล้ว ในส่วนของปี 66 ท่ียังเหลืออยู่นะครับ จะเหลืออยู่ 77 โครงการ แบ่งเป็น 
4 กลุ่มนะครับ กลุ่มที่ดำเนินการทำสัญญาไปแล้ว 26 โครงการ อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่
ระหว่างกองพัสดุดำเนินการ 30 โครงการ และอยู่ในขั้นตอนที่กองช่างคิดราคากลางอยู่อีก 11 
โครงการ ส่วนอีก 10 โครงการที่เหลือ ตอนนี้ทางกองช่างได้ส่งโครงการให้กับทางฝ่ายพัสดุไปแล้ว 5 
โครงการ ส่วน 5 โครงการ ที่เหลือยังอยู่ในขั้นตอนท่ีใช้คำว่า พื้นที่ยังไม่มีความพร้อม ทั้งเรื่องการ
แก้ไขแบบและรอการแก้ไขแผนอีก 5 โครงการ รวมทั้งหมด 77 โครงการ ซึ่งได้เรียกเจ้าหน้าที ่มา
สอบถามแล้วภายในอาทิตย์หน้า 11 โครงการที่คิดราคากลางจะดำเนินการเรียบร้อยเพื่อเข ้าสู่
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กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาทิตย์หน้าเรียบร้อยครับ เพราะฉะนั้นท่ีเหลือจริง ๆ เหลืออยู่  
60 โครงการ มี 5 โครงการท่ีแก้ไขแบบและเปล่ียนแปลงแผนครับ  

 ประธานสภาฯ ท่านนายกได้ตอบข้อซักถามในประเด็นท่ีสมาชิกสภาได้ถามในส่วนของรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2566 มีสมาชิกสภาท่านจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพล  
โอฆะพนม ค่ะ 

นายธนพล กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ซึ่งญัตตินี้
เปน็เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 ผู้บริหารได้นำเสนอต่อสภา ประมาณว่า ใน
สิ่งที่สมาชิกได้อภิปรายในวาระอื่น ๆ สอบถามโครงการต่าง ๆ เพราะเป็นห่วงเป็นใย เพราะล่าช้า 
ประชาชนได้รับประโยชน์ล่าช้าไปด้วย ส่ิงท่ีมันสะท้อนกลับก็คือเรื่องเอกสารครับท่าน ก็คือเมื่อครั้ง
ประชุมที่ผ่านมา สมาชิกที่ได้อภิปรายไปขออนุญาตที่พาดพิงไปถึงท่านนะครับ ท่านนวรัตน์ก็ได้
ปรึกษากันครับว่า เราได้เช็คพื้นที่ เราได้เช็คงบประมาณของเราในข้อบัญญัติว่า เราเคยไปหา
ชาวบ้าน เราเคยบอกชาวบ้านว่า ตรงนั้นตรงนี้ได้รับการจัดสรรรอการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ทางท่าน 
ผอ.กองช่าง ผมเองก็ใคร่อนุญาตทวนไปถึงเมื่อครั้งการประชุมที่ผ่านมา วันที่ 18 มกราคม 2567 
ท่านก็ได้บอกว่า ตอนนี้ท่านได้เข้ามา 2 เดือนเศษ เหลือ 6 โครงการยังไม่เสร็จ ซึ่งมันเป็นเรื่องของ
เอกสาร พอทางนายกได้นำเสนอบอกว่า รายการต่าง ๆ มันยังเป็นห้วง ๆ อยู่  แสดงว่าที่ท่าน
รายงานก็คือหมายถึงผ่านมือกองช่างไปใช่ไหม เพราะว่า องค์รวมเป็นปัญหาพื้นฐาน ท่านนายก  
ได้นำเสนอเป็นข้อมูลซึ่งท่านก็คงเตรียมพร้อมไว้ตอบวาระอื่น ๆ แต่ว่าพอเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับ
การแสดงผลงานของท่าน ก็บอกว่า จัดทำไปแล้ว 26 โครงการ อยู่ในกองพัสดุ 30 โครงการ และ
กำลังเช็คราคากลาง 11 โครงการ และส่งเข้าไปกองพัสดุ ผมก็เลยต้องจับหลักน่าจะอยู่ท่ีท่านนายก
พูดครับว่า โครงการน่าจะเหลืออย่างนี้ในการรายงาน แต่ส่วนท่ีทางกองช่างตอบมาเป็นผลท่ีเราว่า 
น่าจะมีการซื้อจ้างเสร็จแล้ว ก็คงจะมีการเข้าทำงาน การจัดการพื้นท่ี จะได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ 
เพราะว่าตอนนี้เรื่องต่าง ๆ ท่ีเราคุยกันว่า หน้าตาของเรา ในข้อบัญญัติของเราจะมีจอทีวีมอนิเตอร์
อะไรที่จะโชว์ให้ศักยภาพของเรา ได้ประกาศศักดาของเราว่า เราได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย  
แต่ตรงนี้ก็เป็นการย้อนแย้งทางเอกสารนะครับ อยากใคร่ขออนุญาตเราทำเรานำเสนอเราก็อยากให้
เป็นผลงาน ผมเองก็รอติดตามนะครับว่า 6 โครงการท่ีตกค้างใช่ของผมไหม เพราะว่ามี 4 โครงการ 
ซึ่งดำเนินการไป 1 โครงการ ในพื้นที่ปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งฝ่ายบริหารจัดสรรลงไปอีก  
เป็นงบเหลือจ่ายอะไรอย่างนี้ มันก็เลยเป็นคาราคาซังอยู่ว่า ตอนนี้จะโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อไป
ได้ไหม เพราะผมเองคงไม่อยากใช้วาระอื่น ๆ ในการท่ีจะพูดเรื่องเดิม ๆ เพราะว่า ตอนนี้ภารกิจต่าง ๆ 
ที่เราเคยคุยกัน เรื่องการจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมดูแลในส่วนที่มันบกพร่อง ในส่วนที่มันชำรุด
เสียหายท่ียังไม่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างเราจะดูแลประชาชนตรงนี้อย่างไร เพราะไปท่ีไหนก็เจอสภาพ
เดิม ๆ อย่างนี้ ผมก็เลยว่า ถ้าตรงนี้เป็นเอกสารที่เราประชุมกันมันก็น่าจะตรงไปตรงมาในการ
นำเสนอ ที่ท่านนายกนำเสนอโอเคครับ แต่สิ่งที่ทางกองช่างได้นำเสนอในคราวประชุมที่ผ่านมา  
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ผมถามว่า 8 กับ 6 คืออะไร พอ 8 บอกว่าอย่างนี้ 6 ที่ยังไม่ดำเนินการ ผมก็เลยต้องถามเพราะ
สมาชิกหลายคนถามประมาณนี้ครับ ในส่วนญัตตินี้ก็คือ เป็นการทบทวนปีงบประมาณที่ผ่านมา 
เพื่อรายงานต่อสภาก็คงไม่มีประเด็นอะไรมาก แต่ก็อยากให้ความกระจ่างในบรรยากาศท่ีเราคุยกัน
มันจะได้ช่วยกันบรรยายเรื่องนี้ให้พี ่น้องประชาชนได้ทราบ เพราะว่า ถามบ่อย เดี๋ยวก็โกรธกัน
เพราะว่า จริง ๆ ทุกคนรับผิดชอบต่อพื้นท่ี อย่างท่านนายกยิ่งมีปัญหาท่ีจะต้องไปพบพี่น้องประชาชน
ทั้ง 20 อำเภอ และพวกผมเองก็พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เป็นผลงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา ไม่อยากให้เป็นข้อติดขัดในเรื่องทรงอย่างนี้ เพราะว่าการละลายหรือ
การจะไปพูดคุยกันหลาย ๆ เรื่อง มันก็คงจะไม่ได้พบปะกันในการทรงการประชุมแบบนี้ ถ้าเราไป
ละลายพฤติกรรมในการเดินทางก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่ง เป็นการได้ปรับทัศนคติต่อกัน แต่ส่วนสภา 
ก็ต้องทำหน้าที่ของสภาเพื่อเกิดความกระจ่างในสภา ฝ่ายบริหารก็ได้ชี ้แจง ฝ่ายข้าราชการก็
ดำเนินการไปตามครรลองในสิ่งที่ควรเป็นนะครับ ก็เลยต้องนำเรียนว่า เรื่องอย่างนี้เราติดตาม 
เพราะว่ามันมีผลเกี่ยวพันนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ผมทราบถึงความห่วงใย ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคเวลาลงไปพื้นที่ มีการ
ซักถามจากพี่น้องประชาชน ซึ่งผมทราบว่าสมาชิก เชื่อว่าตัวท่านเองก็ไม่ต่างจากผม เวลาลงไปพื้นท่ี
สำหรับโครงการปี 66 ท่ีผมได้นำเรียนกับสภาไปนั้น ใช้คำว่า เป็นข้อมูลท่ีอัพเดทล่าสุดว่า สถานการณ์
แต่ละโครงการเป็นลักษณะแบบนี้ ซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่ทำเป็นเอกสารส่งให้กับสมาชิก 
ทุกท่าน โครงการไหนอยู่ในขั้นตอนไหน เพื่อท่านจะได้ช้ีแจงกับพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบว่า 
โครงการไหนท่ีได้รับการเซ็นสัญญาไปแล้ว เด๋ียวทางฝ่ายบริหารจะไปเร่งรัดให้รีบดำเนินการในการ
ไปลงพื้นท่ี ส่วนโครงการไหนท่ีอยู่ในขั้นตอนระหว่างพัสดุ อย่างเช่นการรอประกาศหาผู้ชนะแจ้งให้
มาทำสัญญา การตรวจหนังสือรับรองอะไรต่าง ๆ ซึ่งจะมีโครงการรายละเอียดพวกนี้อยู่ ซึ่งจะทำ
รายละเอียดทุกโครงการให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ในส่วนของวาระท่ี 8 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งฝ่ายบริหารได้รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
และสมาชิกได้มีข้ออภิปรายซักถามประเด็นต่าง ๆ และท่านนายกได้ช้ีแจงไปแล้วนะคะ ก็คงขอ
อนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 9 นะคะ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 9 ขออนุญาตเชิญท่านอาคม  เฉลิมแสน รองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 2 ขึ ้นทำหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุมในระเบียบวาระที่ 9  
จนแล้วเสร็จค่ะ ขอเชิญค่ะ 

ประธานสภาฯ ผมเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 9 เลยนะครับ 
(นายอาคม) 
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ระเบียบวาระที่ 9  เร่ือง  การกำหนดระยะเวลาและวันเร่ิมสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 
และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 

ประธานสภาฯ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(นายอาคม)  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 วันเริ ่มสมัยสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด  

โดยสมัยประชุมสามัญให้มีกำหนดสี่สิบห้าวัน แต่ถ้ามีกรณีจำเป็นให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและ 
วันเริ ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั ้น วันเริ ่ม สมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี ขอเชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 ขอเชิญครับ เชิญท่าน
วสันต์ครับ 

นายวสันต์ กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมวสันต์ อึ้งเจริญธนกิจ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อำเภอสุวรรณภูมิ ขอเสนอกำหนดระยะเวลาและวันเริ่ม
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 คือ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 20 
กันยายน 2567 และกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เป็นวันเริ ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดระยะเวลาและวันเริ ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  
พ.ศ. 2568 คือ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2568 และกำหนดให้วันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 ครับ 

ประธานสภาฯ ท่านวสันต์ได้เสนอกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 
(นายอาคม)  คือ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2567 และกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 

2567 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดระยะเวลาและวัน
เริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 คือ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันท่ี 
21 มีนาคม 2568 และกำหนดให้วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. 2568 มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า 
ที่ประชุมมีมติกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 คือ 
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2567 และกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2567 
เป็นวันเริ ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดระยะเวลาและวันเริ่ม
ประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 คือ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 21 
มีนาคม 2568 และกำหนดให้วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. 2568 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 10 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 คือ 
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2567 และกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2567 
เป็นวันเริ ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดระยะเวลาและวันเริ่ม
ประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 คือ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 21 
มีนาคม 2568 และกำหนดให้วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. 2568 

ระเบียบวาระที่ 10  เร่ือง  อื่น ๆ  
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปราย 
(นายอาคม) ขอเชิญครับ เชิญท่านประไพ  ศรีสัจจา ครับ 
นายประไพ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประไพ  ศรีสัจจา 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย ขออนุญาตเรียนถามคณะ
ผู้บริหารผ่านท่านประธานสภา เรื่อง รพ.สต. เกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากท่านนายกให้
สมาชิกทุกท่านสามารถท่ีจะไปดูแล รพ.สต.ได้หรือไม่ เนื่องจากว่า อำเภอโพนทรายมี รพ.สต.อยู่ 3 
แห่งที่หนักมากที่สุดก็คือ น้ำท่วมทุกปี มี รพ.สต.ท่าหาดยาว, รพ.สต.สามขา และ รพ.สต.ศรีสวา่ง 
ทุกปีจะต้องมีน้ำท่วมขังอยู่ตลอด เราสามารถใช้งบประมาณส่วนนี้ไปปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์ได้
หรือไม่ ซึ่งเป็นงบประมาณที่ท่านนายกได้จัดสรรให้สมาชิกสภาของพวกเรา ขออนุญาตหารือและ
เรียนถามครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกครับ 
(นายอาคม) 
นายก อบจ. ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ในกรณีเรื่องการจัดสรรงบประมาณ มันเป็นส่วน

ของฝ่ายบริหารดำเนินการนะครับ แต่ว่าเราก็ให้เกียรติกับสมาชิกในการที่จะไปรับเอาข้อเสนอ
ข้อแนะนำ รับเอาปัญหาในพื้นที่มาสะท้อนให้กับฝ่ายบริหารได้รับทราบ ส่วนเรื ่องการจัดสรร
งบประมาณมันก็คล้าย ๆ กับท่ีเราจัดสรรงบประมาณที่จะไปเพิ่มศักยภาพให้กับภาคีเครือข่าย
สุขภาพในพื้นที่เราก็สามารถดำเนินการได้ ถ้าเกิดมันมีจำเป็นยังไงในส่วนที่ผมมอบให้ท่านไปช่วย
พิจารณา ช่วยดูถึงความจำเป็นในพื้นที่เราก็สามารถดำเนินการได้ครับ แต่ในการดำเนินการฝ่าย
บริหารก็จะเป็นคนดำเนินการครับ 

นายประไพ ท่านประธานครับขออนุญาตต่อเนื่องครับ 
ประธานสภาฯ เชิญท่านประไพครับ 
(นายอาคม) 
นายประไพ เราจะต้องทำโครงการเข้าแผนกับยุทธศาสตร์ไว้หรือใช้แผนเพิ่มเติมหรือยังไงครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกครับ 
(นายอาคม) 
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นายก อบจ. ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ เราก็ทำเป็นข้อบัญญัติเหมือนตามปกติครับ 
หมายถึงในส่วนที่เราเห็นความจำเป็นในพื้นที่เสนอฝ่ายบริหารมา ฝ่ายบริหารก็ทำเป็นข้อบัญญัติ 
ในปีงบประมาณนั้น ๆ นะครับ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านวสันต์  อึ้งเจริญธนกิจ ครับ 
(นายอาคม)  
นายวสันต์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมวสันต์  อึ้งเจริญธนกิจ สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อำเภอสุวรรณภูมิครับ สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีโครงการ อบจ.พบประชาชนเขตอำเภอสุวรรณภูมิ  
ผมในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอสุวรรณภูมิ และสมาชิกท้ัง 3 
ท่าน ขอขอบคุณท่านนายก ท่านรองนายก ท่านปลัดและเจ้าหน้าที่ของเรา เพราะถือว่าเป็น
นโยบายเชิงรุกที่ให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและได้
ใกล้ชิดได้สอบถามปัญหาต่าง ๆ ซึ่งผลตอบรับถือว่าดีมากนะครับ เพราะหลังจากที่เจ้าหน้าที่กลับ
มาแล้วมีพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอสุวรรณภูมิโทรหากระผมเป็นจำนวนมาก นั่นคือเรื่องคำร้อง
ขอขุดเจาะน้ำบาดาล ซึ่งพี่น้องได้ฝากเอกสารผมมา ผมก็จะนำเสนอผ่านท่านประธานสภามอบให้ 
ท่านคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการประสานงานกับพี่น้องที่มีความต้องการขอรถ  
ขุดเจาะน้ำบาดาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะครับ ผมก็จะขอฝากหลังจาก
เลิกประชุมนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณท่านนายกและท่านรองนายกและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 
นะครับ ท่ีให้ความอนุเคราะห์นะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านคม  กนกนภากุล ครับ 
(นายอาคม)  
นายคม กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมคม  กนกนภากุล สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพรครับ สืบเนื่องจากที่ท่านนายกได้พูดถึงเรื ่อง
การศึกษาดูงานท่ีพาทาง รพ.สต. ไปศึกษาดูงานท่ีจังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย ใกล้ ๆ จะถึงนี้นะครับ 
ผมมีข้อสอบถามเรื่องสิทธิเบิกจ่ายในการศึกษาดูงานของสมาชิกและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สืบเนื่องจากว่า ผมมีความประสงค์ที ่อยากไปศึกษาดูงานกับทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ผมไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เนื่องจากได้มีการสอบถามไปยังผู้จัดโครงการว่า ผมเองมีความจำเป็นที่จะเดินทางกลับมาก่อน  
ฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ตอบมาว่า ท่านไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพราะว่าท่านไม่กลับกับคณะ  
ผมเลยจำเป็นต้องซื้อตั๋วเอง เบิกค่าใช้จ่ายเอง ค่าอาหารเอง ค่าที่พักเอง ทุกอย่างเองหมดนะครับ 
นอกจากว่าท่านนายกหรือผู้บริหารจะชวนไปกินข้าวครับ ถึงจะได้กินในงานนี้นะครับ เพราะเรา
ต้องเบิกจ่ายเองทุกอย่างนะครับ ผมเลยอยากสอบถามเรื่องของการใช้งบประมาณในครั้งนี้ เพื่อเป็น
บรรทัดฐานให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผมยกตัวอย่างนะครับ ถ้าวันนี้
ท่านไปศึกษาอบรมดูงานหรือท่านไปมีประชุมนะครับ ท่านเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
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จังหวัดไป แต่ท่านกลับก่อนเนื่องจากท่านมีภารกิจ ถ้าท่านตอบอย่างนี้ ท่านทำไม่ได้นะครับ แสดง
ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องยึดหลักเกณฑ์เดียวกัน ถ้าไปต้องกลับ ถ้าไปแล้วกลับก่อนท่าน
จ่ายเองนะครับ เคสนี้ท่านต้องยึดเป็นบรรทัดฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ 
ผมเรียนมาไม่ใช่ว่า เหตุผลผมจ่ายตังค์เอง ไม่ใช่นะครับ แต่ต้องการให้เป็นบรรทัดฐานของเจ้าหน้าท่ี 
ต้องเป็นบรรทัดฐานของสมาชิกทุก ๆ ท่านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ จึงอยาก
กราบเรียนและสอบถามไปยังผู้รับผิดชอบและอยากฟังคำช้ีแจงจากท่านนายกนะครับ ขอบคุณมาก
ครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านคม  กนกนภากุล นะครับ เชิญท่านนายกครับ 
(นายอาคม) 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ กรณีนี้จะขออนุญาตท่านประธานให้ท่านปลัดเป็นคนช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดครับ 
(นายอาคม) 
ปลัด อบจ. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ การไปศึกษาดูงานเราใช้ระเบียบการ

ฝึกอบรมก็คือ การเดินทางไปศึกษาดูงาน จริง ๆ แล้ว โดยภาคของการอบรมมันก็จะมีหลักสูตร 
ในการอบรมว่า เขามีกำหนดการว่าเราจะไปอบรมที่ไหนบ้าง อย่างไรแบบไหน จริง ๆ แล้วการไป
ถามว่า โดยการท่ีไปไม่ครบหลักสูตร ก็คงจะต้องเบิกได้ในส่วนท่ีเดินไปตามหลักสูตร สมมุติว่า เรา
ไป 4 วัน ถ้าเผ่ืออบรมไม่ครบ ไปอบรมแค่ 2 วัน ในเรื่องค่าท่ีพัก ค่าอะไรต่าง ๆ ก็คงเป็นแค่ส่วนท่ี
เบิกได้ วันเหลือก็คงเบิกไม่ได้ เรื่องการเดินทางก็เป็นปัญหา ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นการเดินทางท่ีมี
การจองล่วงหน้า อันนี้เป็นปัญหาแน่นอน เพราะว่าอะไร เพราะว่าการเดินทางเรามีการคาดการณ์
ล่วงหน้าว่า มันต้องไปและกลับ ถ้าเผื่อไปเครื่องบินเป็นการจองล่งหน้า เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญว่า 
ถ้าเผื่อท่านกลับมาไม่ได้ในการที่เราจองไปแล้ว มันก็จะเกิดปัญหาว่า ทำไมกลับพร้อมเพื่อนไม่ได้ 
มันต้องคืนเงินหรือเปล่า หรือเหตุท่ีกลับมา กลับโดยความจำเป็นอย่างไร ก็คงเป็นเรื่องรายละเอียด
นะครับ ท่านประธานครับก็คงจะตอบโดยชัดเจนว่า เบิกได้หรือเบิกไม่ได้ ก็คงต้องว่าด้วยเหตุผล 
มันก็คงมีหลักในการที่อนุโลมให้ด้วยอยู่ว่า การที่จะไม่จบหลักสูตรกลับพร้อมเพื่อนไม่ได้ด้วยเหตุ
อะไร ท่านมีความจำเป็นจริง ๆ โดยท่ีไม่ได้หนีการอบรมนะครับ โดยมีเหตุจำเป็นจริง ๆ ครับ ไม่ได้
คืนเงินหรอกครับ แต่ถามว่าการที่จะจองตั๋วให้ท่านกลับก่อนจะได้ไหมอันนั้นคงต้องดูรายละเอียด
กันอีกที่หนึ่งนะครับ ก็คงไม่ถึงขั้นว่าจะไปไม่ได้มาไม่ได้หรือคืนเงินอะไรยังไง ก็คงขอตอบเป็นรอบ
นอกดีกว่านะครับ ผมว่าเรื่องระเบียบมันมีความละเอียดอ่อนของมันอยู่นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านปลัดนะครับ เชิญท่านคม  กนกนภากุล ครับ 
(นายอาคม)  
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นายคม เรียนท่านประธานสภา นิดหนึ่งนะครับ บังเอิญผมมีการสอบถามไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับว่า  
ผมไม่ได้ติดขัดเรื ่องที่จะมีค่าใช้จ่ายขาเดินทางกลับ ไม่ได้ติดขัดนะครับ แต่แค่ว่า คำตอบของ
เจ้าหน้าที่ต้องอธิบายเหมือนท่านปลัดบอกว่า ถ้าท่านจะกลับด้วยเหตุผลที่มีความจำเป็นจริง ๆ 
ท่านต้องยอมออกค่าใช้จ่ายเองนะครับ ในเรื่องของค่าเดินทางกลับเพราะว่าท่านไม่ตามคอร์ส อันนี้
ผมเข้าใจได้นะครับ แต่บังเอิญเจ้าหน้าที่ท่านตอบมาว่า ไม่ได้โดยประการทั้งปวง มันเหมือนล็อค 
สเปกเกินไปว่า วันนี้คุณห้ามเจ็บ ห้ามไข้ ห้ามป่วย ห้ามมีธุระ ห้ามอะไรทุกอย่าง คุณต้องกลับคณะ
อย่างเดียว อย่างนี้ผมบอกว่า มันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะครับ เรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร
ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนะครับ ท่ียังพยายามเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ เชิญท่านเจษฎา  แสนบุญมี ครับ 
(นายอาคม)  
นายเจษฎา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมนะครับ ผมเจษฎา  แสนบุญมี 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอสุวรรณภูมิ ปัญหาตอนนี้ที่อยาก
สอบถามเรื่องงบ 67 ด้วยเส้นทาง คสล.จากหมู่ 4 ไปบ้านหินกอง เป็นถนน คสล.ที่ผุพังมากเลย 
และงบปี 67 ตามข้อบัญญัติที ่ท่านนายกได้กรุณามอบหมาย ในข้อบัญญัติ 67  งบประมาณ 
500,000 บาท ก็คือลาดยางทับคอนกรีต และประการสำคัญอำเภอสุวรรณภูมิของเราจะมีประเพณี
บุญบั้งไฟเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายน ถนนดังกล่าวเป็นถนน อบจ. ท่ีแยกหมู่บ้านคัดเค้าก็
จะมีป้ายถนน อบจ. ไปบ้านโพนฝ้ายก็จะมีป้ายโครงการถนน อบจ. และข้ามสะพานลำเสียวไปนิด
หนึ่งก็จะมีป้ายถนน อบจ. ท่านประธานครับจะมีพี ่น้องหลายจังหวัดมาจุดบั้งไฟและโครงการ
ดังกล่าว ถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไลน์สดจะเห็นถนนคอนกรีตที่เป็นของ อบจ.ผุพังมาก และจะ
มองเห็นป้าย อบจ.นะครับ เพราะที่ดังกล่าวเป็นที่จุดบั้งไฟครับ เป็นไปได้ไหม ปี 66 ก็ยังไม่หมด  
ปี 67 ขอหน่อยได้ไหมครับ ท่านนายกครับโครงการถนนลาดยาง คลส.หมู่ 4 ไปหินกองครับ  
เพื่อไม่ให้เห็นถนนคอนกรีตที่มันชำรุดมากเกินไป มีป้ายทั้ง 3 แผ่นเลยครับ เกิดเขาไปไลน์สด  
ผมเกรงว่า มันจะกระทบ อบจ.ของเรานะครับ มีแค่นี้นะครับท่านนายกครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านบุญเลิศ  อุดหนุน ครับ 
(นายอาคม) 
นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับ ผมบุญเลิศ  อุดหนุน สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอเกษตรวิสัย ผมใคร่ขออนุญาตหารือท่านประธาน
ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร เมื่อช่วงที่ผ่านมา ทางตัวท่านนายกเองพร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหารก็ลงไป
พบปะหารือพี่น้องชาว อสม.อยู่ที่ รพ.สต. ทุก ๆ อำเภอที่มีปฏิทินการทำงานของ อบจ.เรา ส่วนหนึ่ง 
ก็คือว่า ตอนนั้นท่านนายกก็มีดำริอยากจะให้ขวัญกำลังใจ อสม. วันท่ี 20 มีนาคม จะเป็นวัน อสม.
แห่งชาติ เพราะฉะนั้นตามท่ีผมได้ไปพบประธาน อสม.ตำบลต่าง ๆ เขาก็กระซิบมาว่า ตอนท่ีท่าน
นายกไปว่าจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งในการใช้ในวัน อสม.ก็เลยสอบถามมาว่า จะได้เมื่อไหร่อย่างไร 
เพราะว่าเขาจะได้เตรียมตัว เตรียมวางแผน เพราะฉะนั้นอยากจะฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร 
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นะครับว่า ขั้นตอนตรงนี้วิธีการดำเนินงานจะยังไงจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทาง อสม. ได้ทราบ
นะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านบุญเลิศ  อุดหนุน นะครับ เชิญท่านคำสี  สืบเมืองซ้าย ครับ 
(นายอาคม) 
นายคำส ี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมคำสี  สืบเมืองซ้าย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอจตุรพักตรพิมาน วันนี้ต้องขอขอบคุณ
ท่านประธานที่อนุญาตให้พูดเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ
ทางคณะผู ้บริหารผ่านท่านประธานสภาเรื ่องโครงการปีงบประมาณ 2566 ที ่ดำเนินการไป
พอสมควร เขตกระผมก็คงเหลือ 1 โครงการ ก็ฝากท่านนายกผ่านท่านประธานสภาก็แล้วกันครับ 
ส่วนงบประมาณปี 2567 ฝากท่านประธานถึงท่านคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการด้วย  
นะครับว่า โครงการขุดลอกห้วยกุดพิมาน ซึ่งเป็นการขุดลอกห้วยกุดพิมาน มันจำเป็นที่จะทำ
หน้าแล้งครับ ก่อนจะถึงฤดูฝน ก็ต้องฝากท่านประธานผ่านคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ยังไงก็
ขอให้ดำเนินการให้ทันหน้าแล้งด้วยนะครับ ถ้าถึงหน้าฝนจะทำงานลำบาก จะได้งานออกมาไม่มี
คุณภาพ เพราะว่า หน้าฝนการทำงานของผู้ประกอบการจะไม่สามารถทำงานให้มีคุณภาพได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเรื่องถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อถนนสายบ้านดอนแคน ตำบลป่าสังข์ ไปถึงบ้าน
หนองคู ซึ่งถนนชำรุดทรุดโทรมก็ต้องฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารและกองช่างด้วย  
นะครับ ซึ่งพี่น้องชาวตำบลป่าสังข์ได้รวบรวมกันออกแรงและบริจาควัสดุไปอุดหลุมด้วยคอนกรีต  
ซึ่งการอุดด้วยคอนกรีตมันจะทำงานลำบาก ถ้าเราไปสร้างซ่อมบำรุงเครื่องจักรเราก็ทำงานลำบาก 
ก็ต้องฝากนะครับฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารให้ดูแลถนนสายนี้ให้กระผมด้วยนะครับ  
และถนนสายขุมดิน - โคกสำโรง ถนนสายผือฮี - ขุมดิน ก็ชำรุดทรุดโทรมอันนี้ก็ต้องฝากท่าน
ประธานสภาไปยังคณะผู้บริหารและกองช่างไปดูแลพี่น้องชาวตำบลน้ำใสด้วยนะครับ สุดท้ายก็ต้อง
ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารท่ีทำงานโดยเร่งรีบและรวดเร็วขึ้นมากกว่าแต่ก่อนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านคำสี  สืบเมืองซ้าย นะครับ จริง ๆ ฝ่ายบริหารจะตอบท่ีนี่ก็ได้ไม่ตอบก็ได้ หรือท่านจะ 
(นายอาคม) ทำเป็นหนังสือตอบก็ได้นะครับ เพราะว่าบางทีเราใช้วาระอื่น ๆ ก็อาจะนานนะครับ เชิญท่าน

นวรัตน์  พาโคกทม ครับ 
นางนวรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง

นวรัตน์  พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอปทุมรัตต์ ขออนุญาตใช้
วาระอื่น ๆ เพื่อที่จะสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอปทุมรัตต์  
ในโครงการถนนหนทาง เนื่องจากอำเภอปทุมรัตต์ได้มีโครงการบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ ปี 2566  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีโครงการบ้านดอนดู่ ตำบลบัวแดง ถึงบ้านหนองส่วย 
ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ งบประมาณ 2,633,000 บาท ถนนสายนี้เชื ่อมระหว่างตำบล 
สู่ตำบลและเป็นถนนท่ีจะต้องเข้าในตัวอำเภอปทุมรัตต์สัญจรมากพอสมควร โดยเฉพาะลูกเด็กเล็ก
แดงที่ไปโรงเรียนนะคะ ถนนสายนี้ดิฉันได้มีการติดตามจากพ่อแม่พี่น้องในเขตอำเภอปทุมรัตต์  
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ทวงถามมาโดยตลอด ตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่เก็บเกี่ยวจนเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ และต่อไปที่สำคัญก็คือจะ 
เข้าหน้าฝนแล้ว ดิฉันก็ได้สอบถามไปยังผู้รับเหมาว่า เกิดปัญหาอะไรทำไมยังไม่ไปลงงานสักที รู้ไหม
เพราะบ้านดิฉันเดือดร้อน เขาก็ตอบว่า ได้เซ็นสัญญาไปตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 แต่ยังไม่ได้ทำ
ดิฉันก็เลยรู้สึกว่า ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว ได้สอบถามไปทางกองช่างว่า ทำไมเซ็นสัญญาแล้ว
ทำไมยังไม่ได้ทำ ออกไปดูหน้างานหรือยัง ทางกองช่างก็บอกว่า ได้รับสำเนาสัญญามาเมื่อประมาณ
วันที่ 20 เดือนมกราคม และเซ็นสัญญาเดือนกันยายน 2566 ระยะเวลาห่างกันประมาณ 90 วัน 
ดิฉันก็เกิดข้อสงสัยว่า มันเกิดปัญหาอะไรและท่ีสำคัญก็คือสัญญาจะส้ินสุดเดือนหน้าวันท่ี 5 มีนาคม 
ณ ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มลงงานนะคะ ถนนสายนี้จำได้ว่า ตั้งแต่มีการประชุมแผนพัฒนาล่าสุด ทาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวแดงได้สอบถามท่านนายกไปหนึ่งรอบแล้วนะคะ ได้มีการตอบ
เรียบร้อยว่า ภายในเดือนมกราคม ดิฉันก็ได้ติดตามทวงถามมาต้ังแต่คราวที่แล้ว ณ วันนี้ทราบว่ามี
การเซ็นสัญญาไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน แล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะคะ ท่ีสำคัญได้สอบถามกองช่าง
ไปอีกว่า ตอนนี้กองช่างจะต้องทำบันทึกให้หยุดงานและมีการแก้ไขแบบ ยิ่งทำให้ความหวังของพี่
น้องประชาชนในเขตอำเภอปทุมรัตต์ล่าช้าไปอีก ดิฉันอยากจะสอบถามโดยผ่านท่านประธานไปยัง
ฝ่ายบริหารว่า เกิดปัญหาอะไรขึ้นภายในกระบวนการในการทำงานของเรื่องเอกสารไม่สอดคล้องกัน
หรือไม่ แทนที่จะทำงานไปต้ังแต่ปีที่แล้ว ณ ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ทำงานเลย เกิดปัญหาเรื่องอะไร 
ในด้านเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ก็จะขอใช้สภาอันทรงเกียรติสอบถาม
ขั้นตอนระหว่างการดำเนินงานและรายละเอียดโครงการของถนนสายนี้ว่า ทำไมถึงยังไม่ได้ทำติด
ปัญหาด้านใดบ้างนะคะ ขออนุญาตสอบถามนะคะ กราบขอบพระคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนวรัตน์  พาโคกทม เชิญท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร ครับ 
(นายอาคม)  
นางสาวจุรีภรณ์ เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ เพื่อนสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ดิฉันอยากจะหารือเรื่อง
ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งขณะนี้ก็แค่เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ เวลาดิฉันลงพื้นที่ก็จะได้รับการบอกเล่าเรื่อง 
ปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำ อยากจะหารือ 3 เรื่อง เรื่องแรก อยากจะให้ อบจ.ช่วยเร่งรัด
การทำงานหน่วยขุดเจาะน้ำบาดาล เพราะหลายท่านก็บอกว่า ทำหนังสือมาขอรถเจาะแล้วก็รู้สึกว่า
คิวยาวนะคะ เรื่องที่ 2 อยากให้ท่านฝ่ายบริหารเร่งรัดในเรื่องของโครงการขุดลอกคลองหนองน้ำ 
สักครู่ท่านคำสี  สืบเมืองซ้าย ขออนุญาตเอ่ยนาม อยากจะให้เร่งรัดการขุดลอก ก็เป็นโครงการอยู่
ในงบประมาณปี 66 มันมีส่วนหนึ่งท่ีปีงบประมาณ 67 ตัวดิฉันเองก็ได้มีโครงการขุดลอกเหมือนกัน 
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการจัดซื้อจัดจ้างและอยากให้มีผู้ประกอบการได้
เร่งรัดทำโครงการในพื้นที่ก่อนนะคะ เพื่อว่าหน้าฝนมาจะได้เป็นการเก็บกักน้ำและตอนนี้เป็น 
ช่วงแล้งก็จะได้ทำงานได้สะดวกนะคะ จะไม่ได้มีปัญหาบอกว่า ทำงานไม่ได้ค่ะ เรื่องท่ี 3 ท่ีผ่านมา 
อบจ.ของเราจะมีการประสานงานกันกับกรมฝนหลวงเพื่อขึ้นบินทำฝนหลวง โดยเฉพาะเขตพื้นท่ี
อำเภอเมือง ถ้าแล้งก็แล้งหนัก ถ้าท่วมก็มีท่วมบ้างก็จะเป็นอยู่แถวตำบลแคนใหญ่ แต่ก็จะเป็นพื้นท่ี
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แล้งมากกว่า ถ้าเป็นไปได้นะคะ เมื่ออาทิตย์ท่ีแล้วดิฉันก็ได้อ่านเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5 ก็ทราบว่า 
จังหวัดร้อยเอ็ดก็ติดอันดับฝุ่น PM 2.5 เหมือนกัน ก็ไม่ทราบว่าอยู่ในพื้นที่ใด ก็ติด TOP10 ของ
ประเทศไทย แล้วช่วงนี้ก็รู้สึกว่า จะร้อนมากนะคะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอความกรุณาฝ่ายบริหาร
ช่วยประสานฝนหลวงทำฝนหลวงด้วยนะคะ จะได้เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับแหล่งน้ำ ขอบคุณมากค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญครับ 
(นายอาคม) เชิญท่านดาราณีครับ 
นางสาวดาราณ ีเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระอื่น ๆ ดิฉันยังขอ
คาบเกี่ยวกับ รพ.สต.นะคะ เรื ่องของช่าง เพราะว่าตอนนี้ทราบแนวทางว่า ปร.4, ปร.5 ต้องมี  
การเซ็นเอกสารรับรองแบบหรือไม่นะคะ อยากให้ทาง อบจ.เราได้จัดทำวิธีการเพื่อให้ รพ.สต.ได้
เข้าใจวิธีการอย่างถูกต้องในกระบวนการพวกนี้ เขาจะได้ซ่อมแซมในวงเงินที่เขามี อยากให้ท่าน
นายกได้ให้แนวทางกับทาง รพ.สต.ด้วยค่ะ ฝากท่านประธานไปหาท่านนายกด้วยนะคะ อีกเรื่อง
หนึ่งดิฉันอยากขอทราบเรื ่องบทบาทและหน้าที่ของ อบจ.เราในเรื ่องของศูนย์มีสุขที่เราได้มีส่วน
ร่วมกับ สปสช.และไปทำ MOU กับเทศบาลว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรามีกระบวนการ
และมีบทบาทและหน้าที่มากน้อยแค่ไหนในการนำเงินไปรวมกับ สปสช.และไปทำ MOU เทศบาล 
ยกตัวอย่างเช่น เทศบาลตำบลหนองพอกของตัวดิฉันเองก็จะมีศูนย์มีสุข ตัวดิฉันเองไม่ทราบ
ขั้นตอนหรือกระบวนการว่าเงินเหล่านี้ที่ทาง อบจ.ยังทำอยู่หรือไม่ แต่ถ้าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี 
เป็นลักษณะออกไปดูแลผู้ป่วยติดเตียง ไปเยี่ยมยามถามข่าว ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้เรามี รพ.สต.ที่อยู่ 
ในความดูแลของพวกเราแล้ว หากโครงการนี้ยังอยู่นะคะ ดิฉันคิดว่าถ้าเงินเหล่านี้ยังสามารถไป
อุดหนุนกับ รพ.สต.ได้หรือโยกย้ายจากหน่วยงานหนึ่งไปอยู่หน่วยงานท่ีเรารับผิดชอบอยู่แล้ว ดิฉัน
คิดว่ามันน่าจะเกิดกระบวนการที่ดีเช่นกันนะคะ ฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารด้วยว่า เรื่อง
ศูนย์มีสุขเรื ่องเงินที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราไปทำงานร่วมกันกับ สปสช.และทำ 
MOU กับทางเทศบาลที่มีศักยภาพในเรื่องนี้ว่า เรามีบทบาทและหน้าที่มากน้อยขนาดไหน ตรงนี้
อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านแทนรัฐ  สุจารี ครับ 
(นายอาคม)  
นายแทนรัฐ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม สจ.แทนรัฐ  สุจารี 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก มีเรื่องจะหารือและเรื ่อง
เสนอแนะและสอบถาม เรื่องแรก ผมอยากสอบถามในเรื่องปัญหาช่วงที่ผ่านมามีฝนหนักน้ำท่วม 
รพ.สต.บ้านท่าทรัพย์เจริญ ตำบลท่าสีดา ช่วงนั้นท่าน สจ.นราภรณ์  ไวยนิยมพงศ์ ขออนุญาตเอ่ย
นาม ตัวแทนท่านนายกเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ ออกไปพร้อมกับกองช่าง อบจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นท่ี
รับทราบปัญหาและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในช่วงเกิดน้ำท่วม รพ.สต.ในช่วงนั้ น ได้ทราบมาว่า
เบ้ืองต้น ทางกองช่างประเมินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รพ.สต.งบประมาณประมาณ 500,000 บาท 
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ต่อมาทาง ผอ.รพ.สต.อยากสอบถามกลับมาว่า เงินบำรุงที่ รพ.สต.มีสามารถเอาไปแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นในงบประมาณ 70,000 บาท สามารถนำไปแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ก่อนไหมครับ ในช่วงนี้ 
อันนี้คือคำถามที่อยากจะหารือเรื่องแรก เรื่องที่ 2 อยากฝากท่านประธานสภาไปถึงท่านนายก
อยากให้เร่งติดตามปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินของ รพ.สต.ที่เป็นปัญหาเยอะนะครับ สืบเนื่องมาจาก 
รพ.สต.ที่ทราบเรื่องมาคือ เรื่องของการต่อเติมอาคาร รพ.สต. มันมีกฎระเบียบว่า ต้องมีเอกสาร
สิทธิ์ก่อนท่ีจะสามารถต่อเติมอาคารต่าง ๆ ได้ ซึ่ง ผอ.รพ.สต.บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ได้แจ้ง
ผมมาว่า มีผู้ใจบุญอยากสมทบเงินในการก่อสร้างหลังคา ซึ่งเท่าท่ีทราบมากฎหมายบอกว่า ถ้ามีเสา
หรืออะไรที่ต้องปักลงพื้นดินภายใน รพ.สต.อะไรต่าง ๆ ในการก่อสร้าง จะไม่สามารถก่อสร้างได้ 
เพราะว่า เอกสารสิทธิ์ที่ดิน รพ.สต.ยังไม่สมบูรณ์ เพราะว่าทราบมาว่าบางพื้นท่ีก็มีเอกสารสิทธิ์ของ
ตัวเองแล้ว สามารถก่อสร้างได้ แต่บางพื้นที่ไม่มี ก็เป็นปัญหาเรื ่องนี้ไม่สามารถก่อสร้างได้  
แต่สามารถต่อเติมคือ ทาสีทำโน้นทำนี้ได้หมดปกติ แต่แค่เติมในส่วนของอาคารปักลงเสาในพื้นท่ี 
รพ.สต.ไม่ได้ อยากฝากท่านประธานไปหาท่านนายกเศกสิทธิ์ได้เร่งติดตามปัญหาเรื่องนี้โดยด่วน  
ในส่วนของ รพ.สต.ของทั้งอำเภอหนองพอก ส่วนมากจะไม่มีเอกสารสิทธิ์กันเยอะ อันนี้ก็ฝากดว้ย
นะครับ อีกเรื่องหนึ่ง ผอ.รพ.สต.หลายท่านฝากมาช่วงนี้มีการบรรจุพนักงานข้าราชการที่เข้าไป
ทำงานใน รพ.สต.เพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งที่เขาฝากมาก็คือ ที่พักครับ ในส่วนของ รพ.สต. เขาก็ฝาก
ถึงนะครับ แต่ก่อนก็มีท่ีพักอยู่ แต่บางพื้นท่ีก็ชำรุด บางพื้นท่ีก็ไม่มีเลย ก็อยากฝากท่านประธานไป
ถึงฝ่ายบริหารว่า จะมีการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ยังไง ในการรองรับพนักงานท่ีต้องเดินทางไกลหรือ
อะไรต่าง ๆ ที่เขาจะต้องมีที ่พักในส่วนนี้จะจัดการจัดสรรอย่างไร เรื ่องที่ 3 ด้านกีฬานะครับ  
ที่ทราบมาในส่วนของการแข่งขันกีฬา อบจ.ฟุตบอลคัพที่จะจัดขึ้นในเร็ว ๆ  นี้ ตอนแรกที่ผมไดย้ิน
ข่าวมาว่า ทาง อบจ.ร้อยเอ็ดจะมีการสนับสนุนในเรื่องของเส้ือกีฬาเบื้องต้นนะครับ ไม่มีใช่ไหมครับ 
ตอนแรกก็ทราบกันว่า เป็นอย่างนั้นนะครับ ผมเข้าใจผิดนะครับ ก็เลยเข้าใจว่าในส่วนนี้ก็อยาก
สอบถามไปถึงฝ่ายบริหารว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะมีอะไรในการช่วยเหลือสมทบทาง สจ.
ทุกท่านหรือไม่ ก็สอบถามเบ้ืองต้นนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านแทนรัฐ  สุจารี นะครับ เชิญท่านนายกตอบข้อซักถามสมาชิกนะครับ 
(นายอาคม)  
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ผมจะรวบรวมบางประเด็นอาจจะให้ส่วนที่เกี่ยวข้องประสานกับทางท่าน
สมาชิกโดยตรง อย่างท่านนวรัตน์  พาโคกทม เด๋ียวให้ทางกองช่างไปดูรายละเอียดและประสานกับ
ท่านโดยตรงนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการรับรองแบบใบ ปร.4, ปร.5 อย่างท่ีท่านดาราณีท่านได้พูดถึง 
คือเมื ่ออาทิตย์ที ่ผ่านมาทางฝ่ายบริหารโดยท่านที่ปรึกษาศิวพลที่รับผิดชอบเรื ่องการถ่ายโอน  
รพ.สต.ได้เรียก ผอ.รพ.สต.มาทำความเข้าใจแล้วว่า การที่จะให้ช่างในพื้นที่รับรองแบบสามารถ
ดำเนินการได้เลย ซึ่งเราทำความเข้าใจกับ ผอ.รพ.สต.ไปเมื่ออาทิตย์ท่ีผ่านมา เรื่องงบประมาณต่าง ๆ 
ที่ท่านฝากให้เร่งรัด ผมก็ยังพูดเหมือนเดิมว่า ผมกำกับทุกครั้ง กำชับตลอด ตอนนี้จะเร่งปี 66  
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ให้แล้วเสร็จจะรีบดำเนินการปี 67 อย่างต่อเนื่อง เพราะว่าจากนี้ไปเราจะมีอีกหลายเรื่องที่เข้ามา 
ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนจะเข้ามาอีก เรียนพวกท่านว่า จะพยายามผมขออนุญาตใช้คำว่า พยายาม
เพราะโดยส่วนตัวแล้วกำชับกับเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดอยู่แล้ว จะพยายามเร่งรัดดีที่สุด ที่ผ่าน ๆ มาก็
คือว่า เราทำงานได้รวดเร็วขึ้น กรณีของท่านบุญเลิศ ท่ีเปน็ห่วงเป็นใยเกี่ยวกับท่ีคณะ อสม.ได้สอบถาม
มาว่า ใกล้ถึงวัน อสม.แล้วเรื่องงบประมาณท่ีเราจัดต้ังไว้เป็นงบประมาณในการเสริมเพิ่มศักยภาพ
ให้กับภาคีสุขภาพในชุมชน ตอนนี้เรามีเงินพร้อมเรียบร้อยครับ อาทิตย์หน้าเราจะโอนเงินลงไปท่ี 
รพ.สต.ทุกแห่ง แห่งละ 22,000 บาท เพื่อจะใหด้ำเนินการตามโครงการท่ีเราไปร่วมประชุมในแต่ละ
พื้นที่นะครับ ส่วนเรื ่องศูนย์มีสุขเราทำข้อตกลงไว้ 25 ศูนย์ ซึ ่งเราก็ยังดำเนินการอยู่และเราก็
พยายามจะเพิ่มศูนย์มีสุขมากขึ้นกว่าเดิมในปีต่อ ๆ ไปเรายังทำงานร่วมกับทาง สปสช.อยู่นะครับ 
ส่วนเรื่องอื่น ๆ ก็อย่างท่ีนำเรียนไปว่า เด๋ียวถ้าเกิดมันมีอะไรท่ีเกี่ยวข้องจะให้ทางเจ้าหน้าท่ีประสาน
กับทางสมาชิกโดยตรงครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เรียนเชิญครับ หลังจากเลิกประชุมจะมีการประชุม 
(นายอาคม) นอกรอบนะครับ ท่านเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะขอเวลาสัก 5 นาที เพื่อหารือในเรื่อง

การไปศึกษาดูงานนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านจะอภิปราย วันนี้เราได้ใช้เวลาในการประชุมกันมา
พอสมควรแล้วนะครับ ต้องขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดการประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  17.40 น.                    
                

        ลงช่ือ                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
                                               (นายสังเวียน  วระไวย์) 
                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

             พิกุล / พิมพ์ 
                                       สมปอง / ตรวจทาน 
 

 




